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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทนุ คร้ังที ่1/2566 
ของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานบรอดแบนดอ์นิเทอรเ์น็ต จัสมิน (JASIF)  

วันพธุที ่23 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. 
 

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Le Concord Ballroom ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล 
กรุงเทพ รชัดา โดย คุณพรชลิต พลอยกระจ่าง Deputy Managing Director บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 
(“บริษัทจัดการ”) ท าหนา้ที่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

 ผู้ด  าเนินการประชุม คุณบัวบูชา ปุณณนันท์ กล่าวตอ้นรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาเข้าร่วมประชุม พรอ้มแนะน า
ผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน 
บรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ต จสัมิน (JASIF) (“กองทุน” หรือ “กองทุนรวม”) และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปนี ้

1. ประธานทีป่ระชุม และ ผู้จัดการกองทนุจากบริษทัหลกัทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม บวัหลวง จาํกัด 
คณุพรชลิต พลอยกระจา่ง  Deputy Managing Director 
คณุนพวรรณ แสวงกิจ  Vice President 
คณุเบญจมาฑฐ์ จรูญวงศน์ิรมล Vice President 

2. บริษัท ทริปเปิลท ีบรอดแบนด ์จาํกดั (มหาชน ในฐานะผู้เชา่ทรัพยส์ินของกองทนุรวม JASIF 
ดร.โสรชัย ์อศัวะประภา 
คณุสพุจน ์สญัญพิสิทธ์ิกลุ 
คณุสรญัญา อมรรตันสชุาติ 

3. บริษัท อัลเลน แอนด ์โอเวอร่ี (ประเทศไทย) จาํกดั ในฐานะทีป่รึกษากฎหมายของกองทนุ 
คณุอญัชลี ลิม้วิรยิะเลิศ 
คณุพีรจิต จนัทรโมล ี
คณุชาครติ ชมเกตแุกว้ 
คณุณฐัทิชา วิรยิาทรพนัธุ ์

4. บริษัท เอเอ็มอาร ์เอเซีย จาํกดั ในฐานะ บริษัททีป่รึกษาทางเทคนิคของกองทนุ 
คณุวรวิทย ์โกแสนตอ 

5. ธนาคาร กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ในฐานะ ผู้ดูแลผลประโยชนข์องกองทุน 
คณุวรนิชชา สอนอินทร ์
คณุจกัรนิทร ์บรรเทา 

6. บริษัท สาํนักงาน อวีาย จาํกดั  ในฐานะ ผู้สอบบัญชีของกองทุน 
คณุวชัรนิทร ์ภสัรพงษ์กลุ 
คณุณภพ ธนาวิชญกานต ์ 
คณุพรรณิภา พนัธท์บัทิม 
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ผูด้  าเนินการประชุมชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า องคป์ระชุมตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อหน่วยลงทุนมาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 
รายหรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้หมด และจ านวนผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมาประชมุดงักล่าว ตอ้งมีหน่วยลงทนุ
นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมจึงจะเป็นองคป์ระชุม   ขณะนี ้
เวลา 14.14 น. มีผูถื้อหน่วยลงทนุมาประชมุดว้ยตนเองทัง้สิน้ 556 ราย รวมจ านวนหน่วยลงทนุได ้256,605,580 หน่วย เป็นผูท้ี่ถือ
หน่วยลงทุนโดยการมอบฉันทะรวมทัง้สิน้ 358 ราย รวมถือหน่วยลงทุนรวมกันทัง้หมดจ านวน 3,614,386,881 หน่วย รวมทัง้สิน้ 
914 ราย รวมจ านวนหน่วยลงทุนไดท้ั้งสิน้ 3,870,992,461 หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 48.3874 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายได้
ทั้งหมด 8,000,000,000 หน่วย ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมในวันนี ้ ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง  ๆ ตามวาระการประชุม 
ผูด้  าเนินการประชมุไดช้ีแ้จงขัน้ตอนเก่ียวกบัการประชมุรวมถึงการนบัคะแนนในการประชมุในครัง้นี ้โดยในการออกเสียงลงคะแนน 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถออกเสียงลงคะแนนไดต้ามจ านวนหน่วยลงทนุที่มี หรือตามจ านวนหน่วยลงทนุท่ีไดร้บัมอบฉนัทะมา โดย
ถือว่า 1 หน่วยลงทนุเท่ากบั 1 เสียง ซึ่งผูถื้อหน่วยลงทุนหรือผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง คือ 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ  
คสัโตเดียน) ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนที่มาประชุมดว้ยตนเอง  รวมถึงผูร้บัมอบฉันทะที่เขา้ร่วมประชุมและไดสิ้ทธิออกคะแนนเสียง  
ใหล้งคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีบรษิัทไดจ้ดัการไวใ้ห ้ โดยขอใหล้งนามรบัรองดว้ย  

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ท  าหนังสือมอบฉันทะ และไดอ้อกเสียงลงคะแนนมาแลว้ บริษัทจัดการไดจ้ัดการและ
รวบรวมและบนัทึกคะแนนตามความประสงคท์ี่ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะไวใ้นระบบ ณ ตอนลงทะเบียนแลว้  ดงันัน้ผูร้บัมอบฉนัทะ
ที่เขา้รว่มประชมุตามเงื่อนไขนีจ้ะไม่ไดร้บับตัรลงคะแนนอีก 

ในกรณีการมอบฉันทะ  ผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ
เท่านัน้ การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้
ไม่ถกูตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทนุ 

หากผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนไวใ้นวาระใดในหนงัสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้
แบบไม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ รวมถึงกรณีที่มี
การเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามที่เห็นสมควร 

เนื่องจากมีผูถื้อหน่วยลงทนุมาประชมุเป็นจ านวนมาก เพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในการลงมติ  โปรดยกมือ โดยจะมีเจา้หนา้ที่ของบริษัทจดัการจะด าเนินการเก็บ
บตัรลงคะแนนจากผูถื้อหน่วยลงทุนที่ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ยกมือไม่ตอ้งส่งบตัรลงคะแนนให้
เจา้หนา้ที่ของบรษิัทจดัการ จะถือว่าท่านนัน้มีมติเห็นชอบ  

ในการนบัคะแนนเสียง บรษิัทจดัการจะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีประสงคล์งคะแนนไม่เห็นดว้ย หรอื
งดออกเสียงที่ไดท้  าเครื่องหมายไวใ้นบตัรลงคะแนนที่บรษิัทจดัการไดแ้จกใหเ้มื่อลงทะเบียนเขา้รว่มประชุม โดยจะน าคะแนนเสียง
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงดงักล่าว รวมทัง้คะแนนเสียงตามบตัรเสีย (ถา้มี) ไปหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วย
ลงทนุท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดว้ย 

กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนหรือผูร้ับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตร
ยืนยนัการลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบตัรยืนยนัการลงคะแนน หรือ มีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเวน้
กรณีของคสัโตเดียน) หรือ กรณีที่มีการแกไ้ขการลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนนโดยที่ท่านไม่ไดล้งชื่อก ากบัไว ้
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ทัง้นี ้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นดว้ย และเป็นไปตามเงื่อนไขในการมีมติใหถื้อว่าที่ประชุมเห็นดว้ย หรืออนมุตัิ
วาระดงักล่าว  

บริษัทจัดการจะประกาศคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ไดร้ับทราบ 
พรอ้มกนั 

ในการนบัคะแนนเสียงของผูท้ี่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด บรษิัทจดัการจะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทนุที่
มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องที่ขอมติ  ทัง้นี ้รายละเอียดของผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องที่ขอมติ  บรษิัท
จดัการไดร้ะบไุวใ้นหนงัสือเชิญประชมุแลว้  

บริษัทจัดการจะไม่นับรวมคะแนนเสียงของกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใตก้ารจดัการของกองทุนรวม บัวหลวง  ทัง้นี ้
กองทนุรวมอื่นใหร้วมถึงกองทนุรวมที่จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทกุประเภท 

ในการน าเสนอวาระ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาของผูถื้อหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการจะน าเสนอเนือ้หาทัง้หมด 
แลว้จึงเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุไดส้อบถามก่อนลงคะแนน ตามล าดบัถดัไป 

ผูด้  าเนินการประชุม ชีแ้จงเพิ่มเติมถึงขั้นตอนการสอบถามค าถาม และการเสนอวาระ หรือความคิดเห็นในวนันี ้ 
โดยขอความรว่มมือผูถื้อหน่วยลงทนุ ใหถ้ามค าถามที่เก่ียวขอ้งตามความเหมาะสม  โดยผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีประสงคจ์ะถามใหถ้าม
ผ่านไมโครโฟน ที่ไดจ้ัดตัง้ไว ้3 จุด ตรงกลางที่ประชุม ทางเจา้หนา้ที่จะจดัล าดับก่อน-หลังใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะถาม
ค าถามเพื่อความสะดวกและเท่าเทียมกัน  โดยจ ากัดค าถามไวท้ี่ 2 ค าถามต่อคน แต่ละค าถามไม่เกิน 10 นาที หากมีค าถามเกิน
กว่า 2 ค าถาม ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งต่อคิวใหม่เพื่อความเท่าเทียมกัน  โดยจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไดส้อบถามจนถึง
เวลา 16.30 น. หลังจากนั้นจะเริ่มเปิดใหล้งคะแนนเสียงในวาระการประชุมวนันี ้ฉะนั้นจึงขอความร่วมมือจากผูถื้อหน่วยลงทุน 
ถามค าถามใหก้ระชบั สัน้ และเห็นแก่ส่วนรวมดว้ย นอกจากนัน้ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถส่งค าถามมาถึงผูบ้ริหารและกรรมการได ้ 
โดยเจา้หนา้ที่จะแจกแบบฟอรม์ค าถามเป็นกระดาษใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถที่จะเขียนค าถาม และยื่นกระดาษนีใ้หก้ับทาง
เจา้หนา้ที่ของบริษัทจัดการไดค้ัดกรองค าถาม ได ้ณ ตัง้แต่ตอนนี ้ อย่างไรก็ดีขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนระบุชื่อ นามสกุล และระบุ
สถานะดว้ยว่าท่านเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนที่มาดว้ยตนเอง  หรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะ รวมไปถึง ณ ขณะที่ถามค าถามดว้ยตนเอง 
กรุณาแจง้ชื่อ นามสกุล และสถานะดว้ย ส าหรบัล าดบัในการตอบค าถาม บริษัทจดัการจะอ่านจากกระดาษค าถามที่ถกูส่งเขา้มา
ก่อน หลงัจากนัน้ ก็จะเป็นค าถามที่ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถถามไดเ้องผ่านไมโครโฟน 

ในการนบัคะแนนเสียง จะมีตวัแทนของผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทุนรวม JASIF  มาเป็นพยานในการนบัคะแนน
รว่มกบัเจา้หนา้ที่ของบรษิัทจดัการ  และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปรง่ใส และเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลที่ดี บรษิัทจดัการ
ขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุที่มารว่มประชมุ 1 ท่าน มารว่มเป็นพยานในการนบัคะแนน  

ผูเ้ขา้รว่มประชมุท่านหนึ่งซึ่งเป็นผูร้บัมอบฉนัทะมารว่มประชมุแทน เป็นพยานในการรว่มนบัคะแนน 

ผูด้  าเนินการประชมุ ชีแ้จงต่อไปว่าในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุไม่ประสงคท์ี่จะรว่มประชมุจนถึงเวลาลงคะแนน บรษิัท
จดัการขอความรว่มมือผูถื้อหน่วยลงทนุใหห้ย่อนบตัรคะแนนท่ีกล่องรบัคะแนนที่ทางบรษิัทจดัการไดเ้ตรียมไวใ้หต้รงประตทูางออก
ดว้ยตวัเอง ทัง้นีเ้พื่อใหเ้กิดความโปรง่ใสและเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดีในการนบัคะแนน 

ผูด้  าเนินการประชมุสอบถามว่ามีผูถื้อหน่วยลงทนุใดคดัคา้นหรือไม่เห็นดว้ยกบัวิธีการดงักล่าวหรือไม่ 

ผู้ถือหน่วยลงทุน สอบถามว่าในการนบัคะแนน สามารถนบับตัรที่ลงคะแนนเสียงเห็นดว้ยไดห้รือไม่  
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คุณอัญชลี ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย แจง้ว่า การนบัคะแนนเสียงในครัง้นี ้ตามกฎหมายแลว้อนุญาตใหท้ าได ้
ไม่ขัดต่อกฎหมาย และสอดคลอ้งกับส่ิงที่ตลาดท ากันมา (market practice) จึงจะไม่ด าเนินการให้แตกต่างจากส่ิงที่เคยท า 
นอกจากนัน้ ระบบในการนบัคะแนนเสียงไดถ้กูก าหนดมาในรูปแบบนีแ้ลว้ 

ผู้ถือหน่วยลงทุน สอบถามว่า  ผูม้ีส่วนไดเ้สียไม่สามารถออกเสียงไดใ้ชห่รือไม่ และ Gulf มีส่วนไดเ้สียพิเศษหรือไม่ 
เพราะว่า Gulf ถือหุน้ Intouch และ Intouch ถือหุน้ AIS แลว้ AIS เป็นผูม้าซือ้ JASIF ในนามของ AWN ถา้ดูจากโครงสรา้ง Gulf  
มีส่วนไดเ้สียพิเศษแน่นอน ขอใหย้ืนยันว่า Gulf มีสิทธิออกคะแนนเสียงหรือไม่ในที่ประชุมนีแ้ละขอใหบ้ันทึกการประชุมไวด้ว้ย  
เพราะหากคะแนนเสียงเห็นชอบ และไม่เห็นชอบต่างกนัไม่ถึง 5% อาจจะก่อใหเ้กิดปัญหา  

คุณพรชลิต ตัวแทนบริษัทจัดการ แจง้ว่าจะบนัทึกค าถามนีไ้วใ้นบนัทึกการประชมุ 

คุณนพวรรณ ตัวแทนบริษัทจัดการ อธิบายเพิ่มเติมว่า ทางบริษัทจดัการเขา้ใจและตระหนกัถึงประเด็นนี ้จึงได้
ด  าเนินการปรึกษาประเด็นดังกล่าวกับ ส านักงาน กลต. ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษากฎหมายภายในของบริษัทจัดการ และ  
ที่ปรกึษากฎหมายของ TTTBB ทุกฝ่ายใหค้วามเห็นตรงกนั ว่า ณ ปัจจุบนันี ้Gulf เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายหนึ่งเท่านัน้ ยงัไม่มีส่วน
ไดส่้วนเสียพิเศษกับกองทุนโครงสรา้งพืน้ฐาน JASIF ผูถื้อหน่วยลงทุนที่จะมีส่วนไดส่้วนเสียพิเศษก็คือ JAS เท่านัน้ที่ถืออยู่ 19% 
ซึ่งไม่สามารถลงคะแนนเสียงได ้

ผู้ดาํเนินการประชุม  สอบถามเพิ่มเติมว่ามีผูถื้อหน่วยลงทุนที่ไม่เห็นดว้ย หรือตอ้งการคดัคา้นขัน้ตอนการประชุม
และลงคะแนนเสียงอีกหรือไม่ 

ผู้ถือหน่วยลงทุน แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า มีการโตเ้ถียงกันเรื่องการนับเฉพาะคะแนน ไม่เห็นดว้ยตั้งแต่ 
การประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนตัง้แต่ครัง้ที่แลว้ และเห็นดว้ยกบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีแสดงความคิดเห็นก่อนหนา้นี ้ว่าควรนบัผล
ทัง้ เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย เนื่องจากในวนันีม้ีคนมารว่มประชมุเพียง 500 กว่าคนเท่านัน้ ซึ่งการนบัทัง้คะแนนเสียงเห็นดว้ยและไม่
เห็นดว้ย ไม่น่าใชเ้วลานาน เพื่อความโปรง่ใส จะไดไ้ม่มีขอ้โตเ้ถียงกนัแบบครัง้ที่แลว้อีก นอกจากนัน้ กฎหมายไม่ไดห้า้มว่าตอ้งนบั
เพียงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ หรือการนบัคะแนนเสียงเห็นดว้ยเพียงอย่างเดียว เห็นว่าในกรณีสามารถสรา้ง
มาตรฐานใหม่ไดเ้พื่อความโปรง่ใส 

คุณพรชลิต ตัวแทนบริษัทจัดการ  อธิบายเพิ่มเติมเรื่องการนบัคะแนน ทางบริษัทจดัการไดป้รกึษาในประเด็นนี ้
มาแลว้ รวมถึงไดป้รกึษากบัทางส านกังาน กลต. โดยวิธีการดงักล่าวเป็นวิธีปกติของการนบัคะแนน  หากจะมีการใชว้ิธีใหม่ อาจท า
ใหเ้กิดประเด็นกบัทางกองทนุอื่น  และไม่ไดเ้ป็นผลดีกบักองทนุ 

ผู้ถือหน่วยลงทุน สอบถามว่า  TTTBB จะขอหยดุพกัช าระหนีใ้นปี 2567 ในหนา้ 12 พรอ้มช าระค่าปรบัอตัรา 7.50 
ต่อปี แสดงว่าในปี 2567 JASIF จะไม่มีการจ่ายเงินปันผลในไตรมาสที่ 4 สิน้สดุเดือนธันวาคม ใช่หรือไม่ 

ผู้ดําเนินการประชุม แจง้ว่า ณ ขณะนีข้อใหท้ี่ประชุมร่วมเห็นดว้ยเรื่องการลงคะแนนออกเสียงก่อน ช่วงถาม
ค าถามจะอยู่ในวาระถดัไป 

ผู้ถือหน่วยลงทุน  สอบถามต่อว่า ถา้ลงคะแนนเห็นดว้ยแลว้  JASIF จะไม่มีการจ่ายเงินปันผล ใช่หรือไหมครบั 
และ การยกเลิกสญัญาประกนัรายได ้และการลดค่าเช่าในครัง้นี ้จะรบัประกนัไดไ้หมว่าอนาคตจะไม่มีการขอลดค่าเช่าอีก หรือผิด
สญัญา 

คุณพรชลิต ตัวแทนบริษัทจัดการ  แจง้ว่าจะขอเปิดการประชมุก่อน แลว้จะมาตอบค าถามที่ผูถื้อหน่วยไดถ้ามไว้
ในภายหลงั 



 
 5  
 

 

ผู้ถือหน่วยลงทุน  แสดงความคิดเห็นว่าควรจะนบัคะแนนเสียงทัง้เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ย เนื่องจากไดส้อบถาม
ทางส านกังานลต. มาแลว้ว่าไม่มีขอ้หา้ม  

ผู้ถือหน่วยลงทุน แสดงความเห็นดว้ยว่าควรจะนบัคะแนนเสียงทัง้เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ย 

คุณอัญชลี ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย  ชีแ้จงว่า ในทางปฏิบตัิ หากผูถื้อหน่วยลงทุนรายใดไม่เห็นดว้ย ก็มีสิทธิ
ยกมือคัดคา้นอยู่แลว้ บริษัทจัดการไม่ไดต้ัดสิทธิท่านในการคัดคา้น เพียงแต่เราไม่อยากเป็นกองทุนแรกมาด าเนินวิธีปฏิบัติที่
แตกต่างที่ตลาดท ากนั หากท่านไม่เห็นดว้ย สามารถยกมือ โดยทางบรษิัทจดัการจะไปรบับตัรลงคะแนนเสียงของท่าน  

ผู้ถือหน่วยลงทุน  สอบถามต่อจากประเด็น Gulf เมื่อสกัครู ่ว่า ไดใ้ชห้ลกัการอะไรในการจดัว่าเป็นผูม้ีส่วนไดส่้วน
เสียพิเศษหรือไม่ เพราะจากขอ้มลูที่ดมูาจะมีพรบ. ตลาดหลกัทรพัย ์มีขอ้ความระบไุวว้่า หากบรษิัทท าธุรกรรมใหบ้รกิารท าธุรกรรม
ที่ใหป้ระโยชนท์างการเงินกบับคุคลหรือนิติบคุคล ใหถื้อว่าบคุคลนัน้มีความเก่ียวขอ้งดว้ย และมีประกาศของ กลต. ที่ ทจ. 21/2551  
ที่ระบุท านองเดียวกัน นอกจากนั้น สอบถามว่ามีจดหมายยืนยันเป็นทางการจากส านักงานก.ล.ต. ในประเด็นดังกล่าวหรือไม่  
เนื่องจากค่อนขา้งเป็นที่ชดัเจนผูท้ี่ถือหุน้ใหญ่ในบริษัทและบริษัทย่อยต่อเนื่องมาไดท้ าการเขา้ซือ้ TTTBB ซึ่งการลดค่าเช่าในวนันี ้
ท าใหห้นีสิ้นลดลงชดัเจน ไม่ทราบว่า ขอใหท้างที่ปรกึษากฎหมายใหค้วามเห็นว่าในกรณีนีเ้ป็นผลประโยชนท์างการเงินต่อ Gulf 
หรือไม่ 

คุณอัญชลี ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย ชีแ้จงว่า ในการพิจารณาการมีส่วนไดเ้สียพิเศษ เป็นข้อเท็จจริงลว้น  
โดย ณ วนันี ้AIS ยงัไม่ไดเ้ขา้มาเป็นผูส้นบัสนุน เนื่องจากการเขา้มาของ AIS ยงัขึน้อยู่กับว่า กสทช. จะอนุญาตใหเ้ขา้มาหรือไม่  
Gulf ก็ถือว่ายงัไม่เป็นผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

ผู้ถือหน่วยลงทุน  อธิบายเพิ่มเติมว่า  กฎหมายไม่ไดร้ะบุไวว้่าผูม้ีส่วนไดเ้สียจะตอ้งเป็นผูถื้อหุน้เท่านัน้  ผูม้ีส่วน 
ไดเ้สียอาจเป็นผูท้ี่ไดผ้ลประโยชนท์างการเงินจากการท าธุรกรรม 

คุณอัญชลี ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย ชีแ้จงว่าการที่ Gulf ถือหุน้ใน Intouch  และ Intouch ถือหุน้ใน AIS และ 
AIS ถือหุน้ใน AWN เป็นเหตุผลที่ท  าให ้Gulf เป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียทางออ้ม แต่ ณ วนันี ้AIS ยงัไม่เขา้มาเป็นผูส้นบัสนุน ผูส้นบัสนุน
ของกองทุนยงัคงเป็น JAS อยู่ แต่ถา้หาก ณ วนัที่เราท าธุรกรรม กสทช. อนุญาตให ้AIS เขา้มาเป็นผูส้นบัสนุนแลว้ ขอ้เท็จจริงจะ
เปล่ียนหมดเลย Gulf จะไม่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงในวนันีเ้ลย 

ผู้ถือหน่วยลงทุน ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ประเด็นที่จะสอบถามคือแมว้่าไม่ไดถื้อหน่วยลงทุนโดยตรง แต่เป็นประเด็น
เรื่องการเป็นผูท้ี่มีผลประโยชนท์างการเงิน เช่น การลดค่าเช่าของ TTTBB นี ้Gulf ถึงแมไ้ม่ไดเ้ป็นผูถื้อหน่วยลงทนุ แต่อาจจดัว่าเป็น
ผูม้ีผลประโยชนท์างการเงินหรือไม่ 

คุณสุธีร ์ตัวแทนบริษัทจัดการ  ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ในประเด็นนี ้ประกาศของทางส านกังานกลต. ที่ ทน. 38/2562 
เขียนไวช้ดัว่าผูท้ี่จะไม่มีสิทธิออกเสียงคือผูถื้อหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มใน
เรื่องที่ขอมติ ในทางกฎหมายแลว้ Gulf ไม่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ อาจมีพฤตินยัท าอะไรกนั แต่ยงัไม่มีผลทางนิตินยั จึงท าใหเ้ราเอง
ไปตดัสิทธิเขาไม่ได ้ หากผูถื้อหน่วยลงทนุไม่เห็นดว้ย สามารถไปรอ้งต่อศาลได ้ 

ผู้ถือหน่วยลงทุน  กล่าวว่าสามารถยอมรับความเห็นได้ โดยขอให้ที่ปรึกษากฎหมายยืนยัน ไดป้รึกษาและมี
จดหมายจากส านกังานกลต. หรือไม่ และขอใหป้รกึษาทางการเงินและผูจ้ดัการกองทุนยืนยนัว่าคิดว่าดีลนีไ้ม่มีผลประโยชนท์าง
การเงินต่อ Gulf  

คุณพรชลิต ตัวแทนบริษัทจัดการ  กล่าวยืนยนั 
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ผู้ดาํเนินการประชุม สอบถามว่ามีผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีตอ้งการท่ีจะคดัคา้นในส่วนของการลงคะแนนเสียงอีกหรอืไม่ 
ปรากฎว่าไม่มีผูใ้ดคดัคา้นผูด้  าเนินการประชมุ กล่าวเนน้ย า้อีกครัง้ว่า ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุลงลายมือชื่อดว้ยปากกาทกุครัง้ ก่อนที่จะ
ลงคะแนน แลว้ก็เช่นกัน ก่อนสอบถามค าถาม หรือขอ้เสนอแนะ กรุณา แจง้ ชื่อ นามสกุล แลว้ก็แจง้สถานะของผูถื้อหน่วยลงทุน
ดว้ย โดยวนันีจ้ะไม่อนญุาตใหถ้่ายทอดสดงานประชมุผ่านสื่อใด ๆ  

ผูด้  าเนินการประชมุแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยที่ท  าบตัรลงคะแนนหล่นใหม้ารบับตัรลงคะแนนดว้ย 

คุณพรชลิต ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหน่วยลงทุนที่เขา้ร่วมประชุมและเปิดการประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนครัง้ที่ 
1/2566 ของกองทนุ  

คณุเบญจมาฑฐ์แจง้วาระการประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุครัง้ที่ 1/2566 ของกองทนุ ดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1 พิจารณาผ่อนผันการหยุดพักการชําระค่าเช่า และการผิดนัดชําระค่าเช่า ตลอดจนการยกเลิก 
และแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจัดหาผลประโยชนจ์ากทรัพยส์ินกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน และเร่ืองอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  

คุณเบญจมาฑฐ์แถลงต่อที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหน่วยลงทุนว่า บริษัท จัสมิน อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 
(“JAS”) ไดม้ีหนงัสือถึง บรษิัทจดัการ ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2566 เพื่อแจง้ใหบ้รษิัทจดัการทราบว่า บรษิัท ทรปิเปิลที บรอดแบนด ์
จ ากัด (มหาชน) (“TTTBB”) ซึ่งเป็นผูเ้ช่าทรพัยสิ์นจากกองทุนรวม และเป็นบริษัทย่อยของ JAS ไดป้ระสบปัญหาการขาดสภาพ
คล่องอย่างต่อเนื่อง  อันเป็นผลจากสภาพเศรษฐกิจที่ตกต ่า  หรือถดถอยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  ตลอดจนปัจจัยส าคัญในการ
ประกอบกิจการ  ไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากสภาพเดิมอย่างมีนยัส าคญั อาทิเช่น กรณีการระบาดของโรคไวรสั Covid-19 อย่างรุนแรง  
นบัตัง้แต่ช่วงปลายปี 2562 เป็นตน้มา จนกระทั่งถึงกลางปี 2566 นี ้แลว้ก็กรณีการเกิดสงครามยเูครน  ตัง้แต่ตน้ปี 2564 กรณีการ
แข่งขันอย่างรุนแรงในธุรกิจ บรอดแบนด ์อินเตอรเ์น็ต ที่ด  าเนินต่อเนื่องมาตลอดหลายปี จนถึงปัจจุบันเป็นตน้ ซึ่งท าให ้TTTBB  
เองนั้น ไม่อยู่ในวิสัย และความสามารถที่จะด าเนินการช าระค่าเช่ามลูค่าประมาณ 288.69 ลา้นบาท ซึ่งอยู่ภายใตส้ัญญาแกไ้ข
เพิ่มเติม และแทนที่สัญญาประกันรายไดค้่าเช่าได ้โดยที่ TTTBB มีความจ าเป็นจะตอ้งขอหยุดพักการช าระค่าเช่าตามสัญญา
ประกนัรายไดค้่าเช่านีไ้วก้่อน ส าหรบัการเช่า ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2566 เป็นตน้ไป ตลอดจนรอ้งขอให ้บรษิัทจดัการด าเนินการ
เรียกประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 45 วนั นบัตัง้แต่วนัที่ไดร้บัหนงัสือลงวนัที่ 10 กรกฎาคม 2566 จาก JAS เพื่อพิจารณาเรื่อง
ต่าง ๆ ตามรายละเอียดดงันี ้ 

เรื่องที่ 1 การขอผ่อนผันเพื่อหยุดพักการช าระค่าเช่า และการผิดนัดช าระค่าเช่าภายใตส้ัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมและ
แทนที่สัญญาประกันรายไดค้่าเช่า ตั้งแต่งวด กรกฎาคม 2566 ซึ่งครบก าหนดไปแลว้ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 จนถึงวันที่ 
ที่ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติอนุมัติการผ่อนผันดงักล่าว และไดม้ีการแกไ้ขโครงการจัดการกองทุนรวมแลว้ โดยจะก าหนดให ้
TTTBB ช าระค่าเช่าคา้งช าระตามที่กล่าวมาแลว้ พรอ้มดอกเบีย้ ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อ ปี ค านวณจนถึงวนัที่ที่ประชมุผูถื้อหน่วย
ลงทนุมีมติอนมุตัิการผ่อนผนัดงักล่าว พรอ้มกบัไดม้ีการแกไ้ขโครงการจดัการของกองทนุรวมแลว้เสรจ็ โดยจะขอแบ่งช าระเงินคา้ง
ช าระดงักล่าว จ านวน 6 งวด โดยแบ่งเป็นงวดเท่า ๆ  กัน แลว้ก็จะเริ่มช าระตัง้แต่งวดของเดือน มกราคม ปี 2567 เป็นตน้ไป จนถึง
งวดเดือนมิถนุายน ปี 2567 โดยจะช าระพรอ้มกบัเงินท่ีจะตอ้งช าระค่าเช่าตามสญัญาแกไ้ขเพิ่มเติม และแทนที่สญัญาเช่าหลกั  

เรื่องที่ 2 การขอยกเลิก 2 สญัญา คือ สญัญาแกไ้ขเพิ่มเติมและแทนที่สญัญาประกนัรายไดค้่าเช่า และจะขอยกเลิก
สญัญาแกไ้ขเพิ่มเติม และแทนที่สญัญาใหบ้รกิารจดัหาผูเ้ช่า ทัง้นี ้ใหม้ีผลเป็นการ ยกเลิก และระงบัการช าระเงินตามสญัญาทัง้ 2 
ดงักล่าว ตัง้แต่วนัที่ที่ประชมุผูถื้อหน่วยมีมติอนุมตัิ และไดม้ีการแกไ้ขโครงการจดัการของกองทุนรวมเรียบรอ้ยแลว้ เเละการเเกไ้ข
โครงการจดัการกองทนุรวมตามที่จ าเป็น เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมติของที่ประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุ  
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เรื่องที่ 3 การขอพิจารณาแกไ้ขสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก หรือขอเรียกสัน้  ๆ  ว่า สัญญาเช่า
หลกั โดยมีรายละเอียดที่ส  าคญั คือ จะขอขยายสญัญาเช่าหลกั จากเดิมที่จะสิน้สดุลงในวนัที่ 29 มกราคม 2575 ใหไ้ปเป็นสิน้สดุ
วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2581 และจะก าหนดอตัราค่าเช่า ตัง้แต่ 30 มกราคม ปี 2575 จนถึง 31 ธันวาคม ปี 2575 ใหก้ลบัไปเริ่มตน้ท่ี 
402.37 บาท ต่อคอรก์ิโลเมตร ต่อเดือน ทั้งนี ้อัตราค่าเช่าในปีถัดไป คือ ตัง้แต่ 1 มกราคม ปี 2576 จนถึง 31 ธันวาคม ปี 2581  
ก็จะมีการปรับขึน้ตามอัตราเงินเฟ้อ ( inflation rate) ซึ่งจะมีการประกาศภายในทุกวันที่  1 มกราคม ของทุกปี โดยจะมีการ
ปรบัเปล่ียนไปตามอตัราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาผูบ้รโิภค หรือ CPI ที่จะประกาศโดย กระทรวงพาณิชย ์ทัง้นี ้ก็จะมีการปรบั
ขึน้ท่ีไม่เกินรอ้ยละ 3 ต่อปี แต่ก็จะไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 0 ต่อปี อย่างไรก็ดี การแกไ้ขสญัญาครัง้นี ้จะไม่เป็นการตดัสิทธิของกองทนุรวม
ที่จะใชสิ้ทธิในการต่ออายสุญัญาเช่าหลกัตรงนีไ้ปอีก 10 ปี หลงัจากวนัท่ี 29 มกราคม 2575 กล่าวคือ ถา้ในปี 2573 ตามงบการเงนิ
รวม ทาง TTTBB มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการ บรอดแบนด ์อินเทอรเ์น็ต ทั้ง FTTx แลว้ก็ FDSL ไม่นอ้ยกว่าส่ีหมื่นลา้นบาท และ 
TTTBB ไดร้บัการต่ออายุใบอนุญาตที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงความเห็นชอบต่าง ๆ ที่จ  าเป็นส าหรบัการต่ออายุสัญญาเช่าหลักออกไป 
ตามขอ้ตกลงเดิมของสญัญาเช่าหลกั  หากกองทุนรวมจะใชสิ้ทธิต่อสญัญาดงักล่าว คือ 10 ปี ดงักล่าว และไดเ้ขา้ท าสญัญาเช่า
ฉบบัใหม่กบั TTTBB แลว้ใหถื้อว่าขอ้ตกลงตามหนงัสือของ JAS ในเรื่องของการต่ออายสุญัญาที่ระบไุวใ้นขอ้ 3 ขา้งตน้ ก็ใหสิ้น้สดุ
ลง 

นอกจากนัน้ TTTBB ตกลงที่จะแกไ้ขสญัญาในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับค่าใชจ้่ายที่เก่ียวกับการน าทรพัยสิ์นเสน้ใยแกว้  
น าแสงหลกัลงใตด้ิน หรือเรียกว่า relocation expenses รวมถึง ค่าเช่าท่อรอ้ยสายใตด้ิน หรือ subduct rentals ดงัต่อไปนี ้โดยจาก
เดิม ในสัญญาปัจจุบันหรือเงื่อนไขในปัจจุบัน ระบุว่า TTTBB จะตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เก่ียวกับการน าทรพัยสิ์นเสน้ใยแกว้ 
น าแสงหลักลงใตด้ิน และค่าเช่าท่อรอ้ยสายใตด้ิน ใน 2 ส่วน คือ ส่วนทรพัยสิ์นเสน้ใยแกว้น าแสงเดิมที่ เป็นทรพัยสิ์นเสน้ใยแกว้ 
น าแสงหลกั ซึ่งกองทุนไดเ้ขา้ไปลงทุน ณ วนัจดัตัง้กองทุนรวม หรือที่เราเรียกกันว่า JASIF 1 ในปัจจุบนั TTTBB จะรบัผิดชอบใน
ส่วนที่มากกว่า 80% ของมูลค่า ซึ่งไดป้ระมาณการไวใ้นประมาณการทางการเงินที่ไดต้กลงกันไว ้ระหว่างคู่สัญญาในขณะที่มี 
การเสนอขาย IPO เมื่อปี 2558 และไม่ไดร้วมส่วนที่ TTTBB ตอ้งรบัผิดชอบภายใตส้ญัญาแกไ้ขเพิ่มเติมและแทนที่สญัญาประกนั
รายไดค้่าเช่า ส่วนที่ 2 ที่ TTTBB รับผิดชอบในปัจจุบัน ก็คือ ในส่วนของทรัพยสิ์นเสน้ใยแก้วน าแสงส่วนเพิ่มที่เป็นทรัพย์สิน  
เสน้ใยแกว้น าแสงหลกั ซึ่งกองทุนไดล้งทุนไปเมื่อปี 2562 หรือที่เราเรียกกนัว่า JASIF 2 TTTBB จะตอ้งรบัผิดชอบทัง้จ านวน จนถึง
วนัสิน้สดุสญัญาเช่าหลกั คือ ในวนัท่ี 29 มกราคม 2575  

ตอนนี ้จะขอแก้ไขเป็นว่า TTTBB ตกลงจะรับผิดชอบตามเงื่อนไขเดิมไปจนถึงวันที่ 29 มกราคม 2575 และจะ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการน าทรัพย์สินเส้นใยแก้วน าแสงหลักลงใตด้ิน และค่าเช่าท่อรอ้ยสายส าหรับทรัพย์สิน  
เสน้ใยแกว้น าแสงเดมิหรือว่า JASIF 1 และทรพัยสิ์นส่วนเสน้ใยแกว้น าแสงส่วนเพิ่ม หรือ JASIF 2 ในช่วงขยายอายสุญัญาไปจนถงึ
วันสิน้สุดสัญญาเช่าที่ไดข้ยายไป คือ วันที่ 31 ธันวาคม 2581 ในส่วนที่เกินกว่า 50,530,841.19 บาท ต่อปี ยกตัวอย่างง่าย  ๆ   
ถา้สมมติ หลงัจากแกไ้ขสญัญาไปแลว้ แลว้ตัง้แต่ ปี 2575 ในช่วงปี 2575 เป็นตน้ไป หากขยายสญัญา และเกิดมีค่าใชจ้่ายในส่วน
นีเ้ป็น 120 ลา้นบาท กองทนุจะรบัผิดชอบประมาณ 50 ลา้นบาท ตามที่ไดแ้จง้ไปแลว้ โดยในส่วนท่ีเหลือ ทาง TTTBB จะรบัผิดชอบ
ทัง้หมด ก็คือ ประมาณ 69 ลา้นบาท จะเห็นไดว้่ากองทนุจะมกีารจ ากดัความรบัผิดชอบในค่าใชจ้า่ยส่วนนี ้รวมถึง จะมีการขอแกไ้ข
สัญญาเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาบริหารดูแลและบ ารุงรกัษาทรพัยสิ์น อันนี ้ก็เพื่อขยายเวลากันไปใหส้อดคลอ้งกับระยะเวลา
สัญญาเช่าหลัก ที่ขอเล่ือนไปถึงปี 2581 นี ้นอกจากนี ้ก็จะขอแกไ้ขสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาโอนสิทธิตามสญัญา
ให้บริการโครงข่าย เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายอายุสัญญาเช่าหลัก และการยกเลิกสัญญาประกันรายได้ค่าเช่านั่นเอง 
นอกจากนี ้ก็จะขอแกไ้ขโครงการจดัการกองทุน ตามเท่าที่จ  าเป็น เพื่อใหส้อดคลอ้งกับมติของที่ประชุมผูถื้อหน่วยที่จะมีในวนันี ้
ทัง้นี ้การหยดุพกัการช าระหนี ้ตลอดจนการผิดนดัช าระค่าเช่า ถือเป็นเหตผิุดนดัภายใตส้ญัญาประกนัรายไดค้่าเช่า 
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นอกจากนัน้ การขอยกเลิกสญัญาประกนัรายไดค้่าเช่าและสญัญาใหบ้รกิารจดัหาผูเ้ช่าทรพัยสิ์น ตลอดจนการขยาย
อายุของสญัญาเช่าหลกัตามที่กล่าวขา้งตน้ การแกไ้ขสญัญาบริหารดูแลและบ ารุงรกัษาทรพัยสิ์น และการแกไ้ขสญัญาโอนสิทธิ
ตามสญัญาใหบ้รกิารโครงข่ายนัน้ การด าเนินการขา้งตน้ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 

นอกจากนั้น เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการท าธุรกรรมต่าง  ๆ  ขา้งตน้ บริษัทจัดการเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหน่วย
ลงทุนพิจารณาอนุมัติ ใหม้ีการแกไ้ขสัญญาจดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยสิ์นกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานอื่น  ๆ  ดว้ย ทั้งนี ้การแกไ้ข
ดงักล่าว จะไม่ใช่การแกไ้ขในสาระส าคญัของสญัญาดงักล่าว แต่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมติที่จะเกิดขึน้ ทัง้นี ้ตามที่ ผูก้องทุนรวมได้
เขา้ท าสญัญาสินเชื่อ กับ ธนาคารกรุงเทพ ฉบบัลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เพื่อน าเงินกูม้าซือ้ทรพัยสิ์นเสน้ใยแกว้น าแสงส่วน
เพิ่ม ในปี 2562  ไดม้ีขอ้ก าหนดขอ้หนึ่งว่าหา้มไม่ใหก้องทุนรวม แกไ้ข แปลงหนี ้หรือว่ายกเลิกสัญญา จัดหาผลประโยชนจ์าก
ทรพัยสิ์นกิจการโครงสรา้งพืน้ฐาน รวมถึง การยกเลิกสญัญา จดัหา ผลประโยชน ์จากทรพัยสิ์นกิจการ โครงสรา้งพืน้ฐาน หรือการ
ผิดนดัของ TB ภายใตส้ญัญาเช่าหลกั และสญัญาประกันรายไดค้่าเช่า ซึ่งถือว่าเป็นเหตผิุดนดัตามสญัญาสินเชื่อดงักล่าว ดงันัน้ 
กองทุนรวมจึงจ าเป็นตอ้งไดร้บัการผ่อนผันกับจาก ธนาคารกรุงเทพ ก่อน จึงจะสามารถด าเนินการ ใด ๆ  ตามที่ JAS รอ้งขอได ้ 
โดยบริษัทจัดการ อยู่ในระหว่างประสานงานกับ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ควบคู่ไปกับการจัดประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน 
ในครัง้นีด้ว้ย ดงันัน้ กล่าวโดยสรุป กองทุนรวมจะเขา้ท ารายการตามที่เสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนพิจารณาในการประชุม  
ครัง้นีไ้ดเ้มื่อ  

(ก) กองทุนรวมไดร้บัมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในวาระที่เก่ียวข้อง และบริษัท
จดัการไดเ้จรจาตกลงในรายละเอียดของสญัญาต่าง ๆ กับคู่สญัญาทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้งซึ่งสอดคลอ้งกบัมติของที่ประชมุผูถื้อหน่วย
ลงทนุ และ  

(ข) กองทุนรวมไดร้บัการอนุมัติหรือผ่อนผันจากธนาคารกรุงเทพภายใตส้ัญญาสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงคข์อง
ธุรกรรมนีเ้ป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้  

ทั้งนี ้หากเงื่อนไขขอ้ใดขอ้หนึ่งไม่ส าเร็จกองทุนรวมจะไม่เขา้ท ารายการตามที่เสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน
พิจารณาแต่อย่างใด 

คณุเบญจมาฑฐ์แจง้ต่อที่ประชมุว่า มติใด ๆ ของที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุครัง้ที่ 1/2566 นี ้จะไม่กระทบต่อ
มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่  1/2565 ซึ่ งประชุมเมื่ อวันอังคารที่  18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ที่ อนุมัติ ให้  
(1) JAS ด าเนินการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และการขายหุน้สามญัใน TTTBB ใหแ้ก่ บริษัท แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ 
จ ากัด (“AWN”) และ/หรือ บุคคลที่ AWN ก าหนด และ (2) ผ่อนผนั และ/หรือแกไ้ข รายละเอียดบางประการที่เก่ียวขอ้งกับสญัญา
ขอ้ตกลงด าเนินการ และยกเลิกสญัญาบญัชีธนาคาร และแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวมตามที่จ าเป็นเพื่อใหส้อดคลอ้งกับมติ
ของที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนครัง้ที่ 1/2565 ซึ่งกองทุนรวมจะด าเนินการตามมติที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนครัง้ที่ 
1/2565 เมื่อเงื่อนไขต่าง ๆ ของธุรกรรมดังกล่าวครบถ้วนแล้วซึ่งรวมถึงการที่คู่สัญญาที่เก่ียวข้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( “สํานักงาน กสทช”) โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารที่ไดแ้นบไปพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ อนัไดแ้ก่ สารสนเทศการเขา้ท าธุรกรรมกบับุคคลที่เก่ียวขอ้ง
กบักองทนุรวมเพื่อการยกเลิกและแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาจดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยสิ์นกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานประเภททรพัย์สิน
เสน้ใยแกว้น าแสง และธุรกรรมอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งในเอกสารแนบ 1 ตารางสรุปสาระส าคัญการขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงเงื่อนไขใน
สญัญาที่เก่ียวขอ้งกบักองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ต จสัมิน ในเอกสารแนบ 2 และ รายงานการศกึษาและ
วิเคราะหข์อ้เสนอการยกเลิกและแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาจดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยสิ์นกิจการโครงสรา้งพืน้ฐาน ในเอกสารแนบ 3 

ดร.โสรัชย ์อัศวะประภา ตัวแทน TTTBB กล่าวว่า ในฐานะประธานกรรมการของ บรษิัท จสัมิน อินเตอรเ์นชั่นแนล 
ซึ่งเป็นเจา้ของ TTTBB ขอแชรม์ุมมองการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารเก่ียวกับการ ขอลดค่าเช่า ในการด าเนินธุรกิจของ 
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TTTBB ในช่วงเริ่มตน้ TTTBB มีรายไดเ้ฉล่ียต่อลกูคา้ประมาณ 650 บาท ต่อมาในวนัท่ีเริ่มมีการจดัตัง้กองทนุ สภาพการแข่งขนัใน
ตลาดก็ยงัไม่ไดรุ้นแรง แต่ในวนันี ้การแข่งขนัไดเ้ปล่ียนรูปแบบไป อินเทอรเ์น็ตมือถือกบัอินเทอรเ์น็ตบา้นก็มาผสมกนัมากขึน้ มีการ
ซือ้ แลก แจก แถม JAS หรือ TTTBB เสียเปรียบ โดยก่อนหนา้นี ้JAS และ TTTBB ก็เป็นพันธมิตรกับดีแทค แต่ต่อมาพันธมิตร
ดงักล่าวก็ยุติลง  นอกจากนัน้ AIS ก็บุกตลาดอินเทอรเ์น็ตบา้นมากขึน้ เป็นการขายพ่วง ขายสลบั ส าหรบั 4-5 ปีที่ผ่านมา รายได้
เฉล่ียจากอตุสาหกรรม จาก 600 กว่าบาทต่อเดือน ลงมาเหลือประมาณ 500 บาทต่อเดือน ซึ่งนบัว่าสงู หากเปรียบเทียบกบัดีแทค 
AIS และTrue ซึ่งมีค่าเฉล่ียประมาณ 350-400 บาทต่อเดือน เพราะฉะนั้น จึงเห็นไดว้่าค่าเฉล่ียลดลง คณะกรรมการบริษัทจึง
พยายามวิธีแกปั้ญหา โดยการที่ตัดสินใจมาขอลดค่าเช่ากองทุน ซึ่งไม่ใช่วิธีแรกที่บริษัทพิจารณา โดยบริษัทไดด้  าเนินการลด
จ านวนพนกังาน ลดค่าใชจ้่าย จ่ายโบนสัในอตัราที่ต  ่า แต่เนื่องจากบริษัทพิจารณาแลว้ว่าไม่สามารถด าเนินกิจการอยู่ไดใ้นระยะ
ยาว จึงตอ้งพิจารณาด าเนินการเรื่องหาผูซ้ือ้ ซึ่งก็เป็นสาเหตทุี่ที่ประชมุตอ้งมาคยุกนัในวนันี ้นอกจากนัน้ ทางบรษิัทตอ้งด าเนินการ
ขอผ่อนผนัหนีก้บัเจา้หนีร้ายอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น supplier หวัเหว่ย หรือธนาคาร โดยเลือกที่จะผ่อนผนัหนีก้บักองทุนเป็นรายสดุทา้ย 
เนื่องจากบริษัทมองว่า สองส่ิงที่ส  าคญัมาก ๆ กับทางบริษัท คือ 1. กองทุน กับ 2. ค่าใบอนุญาต กสทช ซึ่งคา้งช าระไวป้ระมาณ 
600 กว่าลา้นบาท โดยบรษิัทตอ้งตดัสินใจน าเงินไปช าระค่าใบอนญุาตดงักล่าวก่อนที่จะมาขอผ่อนผนัการช าระหนีจ้ากกองทนุ   

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเกิดข้อสงสัยว่า ในเมื่อจะมีการขายธุรกิจให้ทาง AIS อยู่แลว้ เหตุใดทาง TTTBB จึงตอ้ง
ด าเนินการมาขอผ่อนผนั ที่เป็นเช่นนีก้็เนื่องจากเราไม่ทราบว่ากสทช.จะมีมตอินมุตัิธุรกรรมเมื่อใด โดยหากไม่ด าเนินการขอผ่อนผนั
ในระหว่างนี ้บรษิัทอาจตอ้งประสบปัญหา 2 เรื่องใหญ่ ๆ กล่าวคือ 

1. บริษัทอาจจะต้องถูกเจ้าหนี ้รายใดรายหนึ่งฟ้อง ซึ่งอาจจะเป็นกองทุนก็ได้ ซึ่งจะท าให้บริษัทตอ้งเข้า 
สู่กระบวนการซึ่งคลา้ยกับ แชปเตอร ์อีเลฟเว่น (Chapter 11) ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมริกา โดยบริษัทมั่นใจว่าถา้
สามารถลดค่าเช่าจากกองทนุได ้บรษิัทสามารถดแูลธุรกิจของบรษิัทไปจนถึงตอนที่กสทช. อนมุตัิ  

2. ถ้าบริษัท ไม่สามารถรักษาใบอนุญาต กสทช ไว้ได้ บริษัทก็จะไม่สามารถรักษาสภาพธุรกิจไว้ได้  
ซึ่งใบอนุญาตดงักล่าวเป็น เงื่อนไขบงัคบัก่อนในการซือ้ขาย (Conditions Precedent) ซึ่งจะท าใหธุ้รกรรมการซือ้ขายระหว่างการ
ขาย TTTBB ระหว่าง JAS กบั AIS ลม้ไปดว้ย   

กล่าวโดยสรุป TTTBB ขอลดค่าเช่าจากกองทนุในช่วงตน้ รวมเป็นเงินประมาณ 17,000 ลา้นบาท (ไม่คิด discount 
rate) โดยจะขออนุญาต AIS ในฐานะที่อาจจะมาเป็นเจา้ของต่อไป ขยายสญัญาออกไปอีก 6 ปี 11 เดือน ค่าเช่าที่ไดเ้พิ่มจะเป็น
เงินประมาณ 49,000 ลา้นบาท ซึ่งมองว่ามีส่วนเพิ่มแน่นอน มันต่างกันที่ discount rate  เพิ่มขึน้มาประมาณ 32,000 ลา้นบาท  
จึงท าใหท้ัง้คณะกรรมการบรหิารก็ดี คณะผูบ้รหิารที่อยู่ในท่ีประชมุนีก้็ดี รูส้กึว่าการเดินเขา้ไปขอผ่อนผนัคราวนี ้ TTTBB ก็ไม่ไดเ้อา
เปรียบแต่ขา้งเดียว มีทัง้จดุที่ดีและจดุที่ไม่ดี  

ดร.โสรชัยก์ล่าวขอโทษผูถื้อหน่วยที่ทาง TTTBB ไม่สามารถท าในส่ิงที่เสนอไวต้อน roadshow เมื่อครัง้เสนอขาย
หน่วยลงทนุได ้

ผู้ถือหน่วยลงทุน แจง้ว่าตอ้งการให ้TTTBB น าเสนอขอ้มลูตวัเลขธุรกรรมดว้ย   

คุณสุพจน ์ตัวแทน TTTBB กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท ที บรอดแบนด ์กล่าวขอบคณุที่ประชมุผูถื้อหน่วยที่ใหโ้อกาส
บรษิัทไดช้ีแ้จงเหตผุลความจ าเป็นในการขอเปล่ียนแปลงสญัญาเช่ากบักองทนุ  โดยอธิบายว่า เมื่อเดือนตลุาคม 2565 บรษิัทไดย้ื่น
ข้อเสนอในการแก้ไขสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า พรอ้มกับขอขยายอายุสัญญาเช่าหลักออกไป 6 ปี 11 เดือน เพื่อให้ TTTBB 
สามารถจ่ายค่าเช่ากองทุนได ้โดยไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาสภาพคล่องในการด าเนินงาน ซึ่งที่ประชมุผูถื้อหน่วยมีมติไม่อนมุตัิการแกไ้ข
สญัญาดงักล่าว ท าใหบ้ริษัทตอ้งบริหารสภาพคล่องอย่างระมดัระวงั เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาในการจ่ายค่าเช่ากองทุนก่อนที่การขาย
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กิจการ TTTBB ใหก้ับ AWN แลว้เสร็จ ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิน้ภายในไตรมาสหนึ่ง ของปี 2566 แต่จากความล่าชา้ในการพิจารณา
อนุมตัิของคณะกรรมการ กสทช. ซึ่ง กสทช. ยืนยนั ท่ีจะด าเนินการพิจารณาตามขัน้ตอนในการควบรวมระหว่าง True กับ DTAC 
ท าให้การอนุมัติล่าช้าออกไป จนถึงปลายปีนี ้ความล่าชา้ดังกล่าวส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดไม่พอช าระหนีท้ี่เกิดจากการ
ด าเนินงาน และการลงทุน ต่าง ๆ บริษัทมีความจ าเป็นตอ้งชะลอจ่ายหนีใ้หก้ับผูข้าย ผูร้บัเหมา ออกไป รวมทัง้ ขอยืดหนีก้ับทาง
ธนาคาร เพื่อใหม้ีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายค่าเช่ากองทุนใหค้รบถว้นในแต่ละเดือน ถึงกระนั้น บริษัทก็ยังไม่สามารถจ่าย 
ค่าเช่าใหก้ับกองทุนครบถว้นภายในก าหนดเวลา จนกระทั่งเมื่อสิน้เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา บริษัทมีความจ าเ ป็นตอ้งช าระหนี ้
ค่าใบอนุญาตกสทช. และค่าธรรมเนียม USO ให้กับ กสทช. ประมาณ 600 ลา้นบาท บริษัทไม่สามารถช าระหนีด้ังกล่าวได้ 
เนื่องจากปัญหาสภาพคล่อง จึงท าใหบ้ริษัทถูกเบีย้ปรบัจาก กสทช. 18% และหากยังคงคา้งช าระค่าธรรมเนียมอย่างต่อเนื่อง 
บรษิัทจะถกูลงโทษทางปกครอง โดยการจ่ายจ่ายค่าปรบัทางปกครอง สงูสดุถึง 0.1% ของรายได ้หรือประมาณ 18 ลา้นบาทต่อวนั 
และมีความเส่ียงอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ ดว้ยเหตุนี ้บริษัทมีความจ าเป็นตอ้งหยุดพกัช าระค่าเช่าตามสญัญา
ประกันรายไดค้่าเช่าตัง้แต่เดือนกรกฎาคม เป็นตน้ไป เพื่อใหม้ีกระแสเงินสดเพียงพอที่ไปช าระค่าใชจ้่ายดงักล่าวต่าง  ๆ  ดงัที่กล่าว
มาแลว้ขา้งตน้ รวมถึง ขอยกเลิกสัญญาประกันรายได ้นับจากวนัที่ผูถื้อหน่วยมีมติอนุมตัิ และการแกไ้ขสัญญาต่าง  ๆ  แลว้เสร็จ 
เพื่อเป็นการชดเชยค่าเชา่ที่ขาดหายไปจากการยกเลิกสญัญาประกนัรายไดค้า่เชา่ และบรษิัทยินดีที่จะขยายสญัญาเช่าหลกัออกไป 
6 ปี 11 เดือนซึ่งมากกว่าขอ้เสนอครัง้ที่เเลว้ 1 ปี ซึ่งตามขอ้เสนอใหม่นี ้นอกจากจะช่วยใหบ้ริษัทแกไ้ขปัญหาสภาพคล่องที่เกิดขึน้
แลว้ ยงัสามารถท าใหบ้รษิัทด าเนินธุรกิจต่อไปไดอ้ย่างแข็งแรง และท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุไดร้บัผลตอบแทนเพิ่มขึน้จากสญัญาเดิม
อย่างมีนยัส าคญั  

คุณสพุจนอ์ธิบายต่อไปถึงสาเหตุที่ TTTBB มีปัญหาสภาพคล่อง สาเหตุหลกัที่ท  าให้ TTTBB มีปัญหาสภาพคล่อง
เกิดจากรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเติบโตไม่ทนัการเพิ่มขึน้ค่าใชจ้่ายของการเชา่ทรพัยสิ์นจากกองทนุ ซึ่งปัญหาดงักล่าว เริ่มทวีความ
รุนแรงมากขึน้ ภายหลงัจากการขายทรพัยสิ์นเขา้กอง JASIF 2 ในปี 2562 ซึ่งท าให ้บรษิัทมีภาระค่าใชจ้่ายเพิ่มขึน้ปีละ 4,000 ลา้น
บาท แต่ขณะที่รายไดจ้ดัการใหบ้รกิารเพิ่มขึน้ก่อนท า JASIF 2 เพียง 1,000 ลา้นบาทต่อปี ความไม่สมดุลของรายรบัและรายจ่าย
หลังจากธุรกรรม JASIF 2 ส่งผลใหบ้ริษัทมีปัญหาสภาพคล่องอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งนี ้สาเหตุที่รายไดข้องบริษัทเติบโต 
ไม่ทนั  โดยหลกั ๆ ก็จะมาจากการที่เกิดการแข่งขนัอย่างรุนแรงในอุตสาหกรรม fixed broadband ระหว่าง ผูเ้ล่นรายใหญ่ 2 ราย 
คือ True กบั AIS เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด แลว้ก็ขยายฐานลกูคา้ เพราะกลยทุธห์ลกั ๆ ที่ AIS กบั TRUE ใช ้ก็คือใหบ้รกิารท่ีดกีวา่
ถูกกว่า แลว้ก็หลากหลายกว่า ท่ีดีกว่าก็คือ ใหเ้ทคโนโลยีที่มีความเร็วสงูขึน้ สงูกว่าเทคโนโลยีเดิม ถูกกว่าคือ การใชโ้ปรยา้ยค่าย
ราคาถกู และหลากหลายก็คือ การใหบ้รกิารแบบ FMC หรือ convergent ซึ่งผลของการแข่งขนั ท าใหอ้ตัราการเติบโตของรายไดท้ัง้
อุตสาหกรรมลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ค่าใชจ้่ายในการใหบ้ริการกลบัปรบัตวัเพิ่มขึน้มาโดยตลอด TTTBB ไดร้บัผลกระทบจาก
การแข่งขนัโดยตรง ท าใหล้กูคา้เก่าที่มี ARPU สงูทยอยไหลออก เพื่อลดค่าใชจ้่ายจากสภาพเศรษฐกิจที่ตกต ่า ขณะที่ลกูคา้เขา้ใหม่
ในแต่ละเดือนกลับมีจ านวนลดลง แล้วก็มี  ARPU ต ่าลงจากสงครามราคา (price war) ที่เกิดขึน้ในตลาด fixed broadband  
ทัง้สองปัจจยักดดนัใหก้ารเติบโตรายไดข้อง TTTBB ค่อย ๆ ปรบัตวั ลดลงตามล าดบัจนเริ่มเขา้สู่ภาวะถดถอยในปี 2565 ที่ผ่านมา 
ส าหรบัเรื่องการแข่งขันทางดา้นเทคโนโลยีที่มีผลต่อการใหบ้ริการ ก่อนปี 2558 โครงข่ายของ TTTBB ส่วนใหญ่จะเป็นทองแดง  
เราเรียกเทคโนโลยี xDSL โดย TTTBB จะใชโ้ครงข่าย FTTx ซึ่งเป็นไฟเบอรอ์อฟติคเฉพาะการใหบ้รกิารลกูคา้พรีเมี่ยม ซึ่งมีอตัราคา่
ใชบ้รกิารสงู เมื่อ AIS เขา้มาในตลาด fixed broadband อย่างจรงิจงัในช่วงประมาณก่อนตน้ปี 2560 AIS เลือกที่จะกา้วขา้มไปใช้
เทคโนโลยี FTTx โดยการใหบ้ริการ FTTx กับลกูคา้ทั่วไป และอตัราค่าบริการใกลเ้คียงกนั อนันีเ้ทคโนโลยี FTTx มีขอ้ดีคือ มีความ
เสถียร และมีความเร็วที่สงูกว่าเทคโนโลยีเดิมของ TTTBB และ TRUE ท าให ้AIS มีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในการใหบ้รกิาร
กับลูกคา้ดว้ยความเร็วที่เหนือกว่าคู่แข่ง ท าให้ผู้แข่งไม่ว่าจะเป็น TTTBB หรือ TRUE ตอ้งเร่งที่จะอัพเกรดโครงข่ายเป็น FTTx  
ซึ่งกรณีดงักล่าวก็สรา้งใหเ้กิดภาระในเงินลงทนุในการขยายโครงข่าย และอพัเกรดโครงข่ายเป็นจ านวนมาก  
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ผู้ถือหน่วยลงทุน แจง้ความประสงคใ์หท้าง TTTBB ชีแ้จงถึงการขาดสภาพคล่องที่เป็นตวัเงิน โดยไม่อธิบายขอ้มลู
ที่อยู่ในเอกสารซ า้  

คุณพรชลิต ตัวแทนบริษัทจัดการ แจง้ว่าตอ้งน าเสนอใหค้รบถว้นใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุท่านอื่นรบัทราบดว้ย  

ผู้ถือหน่วยลงทุน แสดงความเห็นว่ามีผูถื้อหน่วยลงทุนอีกหลายรายที่ยงัไม่รูข้อ้มูล จึงควรใหท้างบริษัทจดัการ
ชีแ้จงขอ้มลูใหค้รบถว้น เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุเขา้ใจอย่างทั่วถึง ไม่ใช่เพียงแค่ผูถื้อหน่วยลงทนุคนใดคนหน่ึงเขา้ใจแต่อย่างเดียว 

คุณสุพจน์ ตัวแทน TTTBB  อธิบายต่อว่าผลตอบแทนของกองทุน ส่วนหนึ่งส าคัญมาก  ๆ  ก็คือ ขึน้อยู่กับผล
ประกอบการของบริษัท โดยบริษัทมีขอ้จ ากัดในการใหบ้ริการ การที่จะจ่ายเงินใหก้บักองทุน ภายใตก้รอบของสญัญาเดิม ถา้เกิด
บริษัทจ่ายใหม้ากกว่าในส่ิงที่บริษัทหาได ้สุดทา้ยบริษัทไม่สามารถด าเนินการต่อไปได ้ก็จะเกิดผลกระทบต่อกองทุน คุณสุพจน์
อธิบายต่อถึงการเปล่ียนแปลงในอตุสาหกรรมซึ่งก่อใหเ้กิดปัญหาต่อ TTTBB โดยมีการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีจากการใชท้องแดง
ในสมยัก่อน หลงัจาก AIS เขา้สู่ตลาดและเลือกที่จะใชเ้ทคนิค FTTx ทกุ ๆ เจา้ ก็เปลี่ยนไปใช ้FTTx ในขณะท่ีก่อนหนา้นัน้เราจดัตัง้
กองทนุ เมื่อปี 2558 TTTBB ไดเ้รง่ขยายโครงข่ายเป็นทองแดงครอบคลมุทั่วประเทศ ซึ่งท าให ้TTTBB ไดเ้ปรียบคู่แข่งทกุเจา้ ลกูคา้
เพิ่มขึน้ รายไดเ้ติบโตอย่างรวดเร็ว แต่เมื่อ AIS เขา้มาแข่งขนัดว้ย FTTx และ TTTBB ตอ้ง replace โครงข่ายดว้ย FTTx  ซึ่งตอ้งใช้
เงินจ านวนมหาศาล เพื่อที่จะใหแ้ข่งขนักับ AIS ได ้เงินที่ TTTBB ลงทุนไป ก่อนหนา้นั้น จึงกลายเป็นว่า TTTBB ลงทุนผิดพลาด 
โดยสาเหตเุกิดจากการแข่งขนัจากรายใหญ่ ซึ่งเขาทราบว่า TTTBB ใชเ้ทคโนโลยีอะไร  

ในประเด็นเรื่องราคา หากอา้งอิงจากสไลด ์จะเห็นว่า  TTTBB เป็นเสน้สีฟ้า และมีแนวโนม้ราคาลดลงนอ้ยที่สดุ 
เพราะว่า TTTBB มีภาระเรื่องของค่าเช่ากองทุน โดยตอ้งจ่ายค่าเช่ากองทุนปีละหมื่นลา้น เพราะฉะนัน้ ส่ิงที่ TTTBB แข่งกับทาง
คู่แข่งก็คือ พยายามที่จะปรบัสปีดขึน้ แลว้ก็ใหบ้ริการเสริม แต่ขณะเดียวกนั ก็พยายามไม่แข่งขนัราคาโดยตรง แต่ทาง AIS ซึ่งเป็น
เสน้สีเขียว รายไดจ้ากปี 2560 ที่มีราคาเฉล่ีย 600 กว่า บาท ลดลงอย่างมากจนปี 2565 เหลือเพียง 400 กว่าบาท TRUE ก็เหลือแค่ 
400 กว่าบาท ส่ิงที่เขาใช้ก็คือ โปรโมชั่นย้ายค่าย ใช้กลยุทธ์ราคาในการที่จะดึงดูดลูกคา้จาก TTTBB ไป ซึ่งปรากฎว่าไดผ้ล 
เพราะว่าลกูคา้ตอ้งการลดค่าใชจ้่าย โดยเฉพาะช่วงโควิดที่ผ่านมา  ลกูคา้มีปัญหาเรื่องของค่าใชจ้่ายค่อนขา้งเยอะก็เลยพยายามที่
จะลดค่าใชจ้่าย เพราะฉะนัน้ทัง้ 2 เจา้ก็ใชก้ลยทุธใ์นการดงึลกูคา้ใหเ้ขา้ไปหาโครงข่ายตวัเองซึ่งก็ไดผ้ลเป็นอย่างดี ท าใหล้กูคา้ของ
เราที่มี ARPU สูงที่สุดในตลาดก็ค่อย  ๆ  ทยอยไหลออกไปยังคู่แข่งเพื่อลดค่าใชจ้่าย โดยในขณะเดียวกัน หากค านวณรายได้
ค่าบริการจากลกูคา้เก่าและลกูคา้ใหม่รวมกัน ก็ยงัไม่สามารถทดแทนรายไดจ้ากลกูคา้เก่าที่หายไป ฉะนัน้ รายไดร้วมก็เลยเติบโต 
ชา้ลง ๆ เรื่อย ๆ ในท่ีสดุ ก็ท าใหไ้ม่สามารถที่จะมีตวัเพิ่มรายไดใ้หเ้พียงพอที่จะจ่ายค่าเช่ากองทุน ซึ่งส่งผลกระทบมาก ๆ ตอนที่เรา
ท า JASIF 2 เพราะว่าการที่ True กับ AIS สามารถเล่นเกมราคาไดไ้ปเรื่อย  ๆ  ส่งผลให ้ARPU ทัง้อุตสาหกรรมโดยรวมลดลงอย่าง
รวดเรว็ 

หากพิจารณากราฟที่เป็นตลาดของตัวบรอดแบนด ์ก็จะเห็นว่าจากการที่  AIS กับ True แข่งกันเรื่องราคาท าให้ 
subscriber เติบโตขึน้อย่างรวดเร็ว  แต่ขณะเดียวกัน ARPU กลับสวนทางลดลงอย่างรวดเร็ว ก่อนปี 2560 รายไดอุ้ตสาหกรรม 
fixed broadband ทัง้ประเทศเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว แต่หลงัจากปี 2560 ที่ True กับ AIS แข่งขนักันในเรื่องของส่วนแบ่งการตลาด 
ก็ท าใหก้ารเติบโตของรายไดร้วมทั้งอุตสาหกรรมค่อย  ๆ  ลดลง ช่วงปลายปี 2565 รายไดข้องผูใ้หบ้ริการรายเดิมอย่าง True และ 
TTTBB เริ่มไม่เติบโต ซึ่งเป็นปัญหาที่สะทอ้นโดยตรงจากสภาวะการแข่งขนัท่ีเกิดขึน้  

หากพิจารณาส่วนที่เป็นรายไดข้อง TTTBB เมื่อเทียบกับค่าใชจ้่ายก่อนที่ทาง True ทาง AIS เขา้มาท าตลาดในปี 
2560 หลังจากที่มีการจดัตัง้กองทุน ก็มีการขยายโครงข่าย ADSL ซึ่งปรากฎว่ารายไดข้อง TTTBB เติบโตอย่างดี โดยเติบโตเป็น
เสน้ตรง ก่อนปี 2561  หลังจากที่มีการจัดตัง้กองทุน ค่าใชจ้่ายเพิ่มขึน้ประมาณปีละ 6,000 ลา้นบาท  ซึ่งยังคงมีรายไดพ้อที่จะ 
service debt ได ้ แต่หลงัจากปี 2560 พอ AIS กบั True เริ่มแข่งกนั  AIS ไดล้กูคา้ใหม่เขา้มา ARPU ลดลงมนัท าใหก้ารเติบโตของ
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รายไดค้่อย ๆ ลดลงเรื่อย ๆ  หลงัจากที่มีการเพิ่มทุนของกองทนุ TTTBB มีภาระค่าเช่าที่ตอ้งจ่ายใหก้องทุนเพิ่มขึน้ปีละ 4,000 ลา้น
บาท แต่ว่าค่าใชจ้่ายต่าง ๆ  ที่เพิ่มขึน้ไม่ว่าจะเป็นจากการแข่งขนักับ AIS และTrue  หรือการที่ TTTBB ตอ้งเพิ่มบริการเสริม IPTV 
ซึ่งไดร้ายไดเ้พิ่มไม่มาก แต่ค่าใชจ้่ายกลบัเพิ่มสงูขึน้ อนัเนื่องมาจากการจ่ายค่าเช่าใหก้องทุน และการลงทุน  จนในที่สดุหลงัจาก 
ปี 2562 ไปสกัปีสองปี บรษิัทเริ่มพบว่ากระแสเงนิสด (Cash Flow) มีปัญหา จึงพยายามที่จะปรบัลดคา่ใชจ้า่ยอยา่งเชน่ การไม่ปรบั
เงินเดือน  การวมใบอนุญาตกสทช. ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายเรื่องใบอนุญาตได้เป็นหลายร้อยล้านต่อปี การลด capital 
expenditure ลง การไม่ขยายพืน้ท่ีใหบ้รกิาร โดยจะเนน้เรื่องของบรกิารเสรมิเรื่องโฆษณาประชาสมัพนัธต์่าง ๆ ซึ่งยงัไม่เพียงพอใน
เรื่องของกระแสเงินสด  (Cash Flow) รายไดต้ามกราฟเสน้สีเขียว   ที่บอกว่าช่วงแรกเติบโตดี แลว้หลังจากปี 2560 เติบโตชา้ลง 
ส่วนกราฟแท่งที่เป็นค่าใชจ้่าย หลังปี 2562 ก็คือ ปี 2563 เป็นตน้มา จะมีเรื่องของการเปล่ียนวิธีการบันทึกบัญชี ใชม้าตรฐาน 
TFRS 16 เพราะฉะนั้นจะมีภาระดอกเบีย้จากการเช่าเกิดขึน้ ซึ่งจะเห็นว่าเพิ่มขึน้มาทันที 2,000 ลา้นบาท ก็ท าให้ตน้ทุนและ
ค่าใชจ้่ายของบริษัทในเชิง P&L ปรบัตวัสงูขึน้กว่าวิธีบนัทึกบญัชีตามมาตรฐานเดิม ปีหนึ่งประมาณ 2,000 ลา้นบาท ก็เกิดภาวะ
ขาดทนุเพิ่มขึน้ ตัง้แต่ปี 2563 ที่มีการใชม้าตรฐานบญัชีใหม่  

ในส่วนนี ้จะแสดงใหเ้ห็นว่าภาระสีแดงเป็นภาระท่ีบรษิทัจ่ายเงนิค่าเช่า หลงัปี 2563 โดยค่าเช่าก็เพิ่มขึน้ แต่ที่ส  าคญั
ก็คือว่าการบนัทึกบญัชีค่าใชจ้่ายจากการเช่าจะสงูกว่าเงินจ่ายจริง เนื่องจากมีการบนัทึกส่วนที่เป็นดอกเบีย้เขา้มา  ซึ่งจะท าใหง้บ
ค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุนเพิ่มขึน้ปีหนึ่งประมาณ 2,000 ลา้นบาท ก็จะเห็นว่าหลังปี 2563 TTTBB ประสบภาวะขาดทุน ซึ่งมา
จากสองปัจจยั กล่าวคือ 1. ภาระค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม JASIF 2 และ 2. การบนัทึกบญัชีที่เปล่ียนแปลงไป 

ในประเด็นเรื่องภาระหนี ้ หลังจากเปล่ียนเป็นมาตรฐาน TFRS16 ภาระค่าเช่าในอนาคตที่จ่ายให้กับกองทุน
ประมาณ 80,000 ลา้นบาท จะตอ้งถูกบนัทึกเป็นภาระหนี ้และส่งผลใหอ้ัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ  แย่ลงมาก ท าใหก้ารเขา้ถึง
เงินทนุเช่น การกูย้ืมมีตน้ทนุสงู และท าไดย้ากมาก  

หากพิจารณาเฉพาะตวัรายไดเ้ทียบกับค่าเช่าที่จ่ายใหก้องทุนก็จะเห็นว่า หลงัจากที่มีการจดัตัง้กองทุนในปี 2558 
รายได ้TTTBB เติบโตขึน้จากการขยายโครงข่าย แลว้ก็เติบโตเพียงพอท่ีจะจ่ายค่าเช่ากองทนุที่ 6,000 ลา้นบาท ต่อปี แต่เมื่อสภาพ
การแข่งขันท าให้ TTTBB ตอ้งลงทุนขยายโครงข่ายเพิ่ม ปรบัเปล่ียนโครงข่ายเป็น Fiber Optic แข่งกับ AIS หลังจากท าธุรกรรม 
JASIF2 TTTBB เอาเงินมาใช้ในการขยายโครงข่ายในการปรับเปล่ียนเทคโนโลยี  ซึ่งมีภาระจากการจ่ายให้กองทุนเพิ่มขึน้อีก
ประมาณ 4,000 กว่าลา้นบาทต่อปี ปรากฎว่ารายไดข้อง TTTBB เติบโตไดเ้พิ่มขึน้ประมาณ 1,000 ลา้นบาทต่อปี อนัเนื่องมาจาก
สภาพการแข่งขันที่รุนแรง ไม่สามารถขยับรายไดข้ึน้ไดท้ัน การที่บริษัทมีปัญหาในกระแสเงินสด (cash flow) บริษัทก็ตอ้งกู้   
จึงมาถึงจดุที่บรษิัทเสนอว่าถา้สามารถยกเลิกสญัญาประกันรายไดค้่าเช่า และขยายระยะเวลาการจ่ายค่าเช่าใหก้องทนุ ค่าใชจ้่าย
กบัรายไดก้็จะกลบัมาสมดลุกนั ซึ่งจะท าใหบ้รษิัทด าเนินธุรกิจต่อไปในระยะยาวได ้

ก่อนปี 2562 บริษัทมีเงินภายหลงัจากการด าเนินธุรกิจเพียงพอที่จะไปขยายการลงทนุเพิ่มเติม แต่หลงัจากปี 2562 
จะเห็นว่า Free Cash Flow หลงัจากการใหบ้ริการไม่เพียงพอที่จะไปขยายการลงทุน แต่เนื่องดว้ยสภาพการแข่งขนั ท าใหบ้ริษัท
ตอ้งลงทุนต่อไปเรื่อย ๆ  ซึ่งบริษัทก็ตอ้งไปกูย้ืมเงินเพื่อมาลงทุน นอกจากนัน้ ตามที่แจง้ไป เมื่อมีการใชม้าตรฐานบัญชี TFRS16  
การกูย้ืมเงินก็จะมีค่าใชจ้่ายสงูขึน้ ซึ่งท าใหท้ าไดย้ากมากขึน้ 

หลงัจากปี 2566 คือปี 2567 หากบริษัทสามารถที่จะเจรจากับทางกองทุนเพื่อที่จะยกเลิกสญัญาประกนัรายไดค้่า
เช่า ก็จะท าใหก้ระแสเงินสด (Cash Flow) กลับมาเป็นบวก แลว้ก็ค่อย ๆ  เติบโตขึน้ซึ่งจะท าใหบ้ริษัทมีเงินเพียงพอที่จะสามารถ
ช าระหนีไ้ด ้

กล่าวโดยสรุปคือ หลักจากที่มีการตั้งกองทุน และมีการเพิ่มทุน TTTBB ไดเ้งินมาทั้งหมด 93,000 ลา้นบาท มี
ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัการตัง้กองทุน รวมถึงค่าภาษีในการตัง้กองทุนรวมประมาณ 20,000 ลา้นบาท ก็จะเหลือเงินประมาณ 73,000 
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ลา้นบาท ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา TTTBB ใชเ้งินในการขยายโครงข่าย ไม่ว่าจะเป็นการขยาย ADSL การอพัเกรดเป็น FTTx การเพิ่ม
ขีดความเรว็เป็น 1 GB หรือการใหบ้รกิาร IPTV ต่าง ๆ ซึ่งใชเ้งินไปประมาณ 58,000 ลา้นบาท เหลือเงินประมาณ 14,000 ลา้นบาท 
โดยถกูใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน (working capital) ของบรษิัทในการด าเนินธุรกิจในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา  บรษิัทเชื่อว่าถา้สามารถที่จะ
ปรบัเปล่ียนไดก้ระแสเงินสด  (cash flow) ที่บรษิัทจ่ายใหก้องทนุ ไปจนถึงหมดปี 2581 ประมาณ 110,000 ลา้นบาท ก็จะท าใหเ้กดิ
ความสมดลุกนัระหว่างรายไดก้บัค่าใชจ้่าย โดยสรุป สญัญาเช่าหลกัเดิมจะสิน้สดุมกราคม ปี 2575 ซึ่งจะมีมลูค่า 66,319 ลา้นบาท 
ส่วนสัญญาประกันรายไดจ้ะมี 2 ส่วน ส าหรบัส่วนของทรพัยสิ์นที่กองทุนลงทุนครัง้แรกจะสิน้สุดปี 2569 และส าหรบัทรพัยสิ์นที่
กองทุนลงทุนครัง้ที่สอง จะสิน้สดุปี 2575 โดยทัง้สองส่วนรวมกันประมาณ 17,000 ลา้นบาท ซึ่งหากรวมกับสญัญาเดิมประมาณ
คิดเป็น 83,000 ลา้นบาท ส่ิงที่ TTTBB เสนอก็คือขยายสญัญาเชา่หลกัออกไป ท าใหม้ีรายไดต้วัสญัญาเช่าหลกัเพิ่มขึน้จาก 66,000 
ลา้นบาท เป็น 115,000 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ประมาณ 49,000 ลา้นบาท โดยกเลิกสญัญาประกนัรายไดค้่าเช่าไป 17,000 ลา้นบาท 
ถา้ค านวณตวัเลขง่าย ๆ  หกัลบกันก็ได ้32,000 ลา้นบาท ซึ่งทางกองทุนจะไดม้ากขึน้ นอกจากนัน้ กองทุนยงัสามารถน าโครงข่าย 
20% ที่บริษัทไม่สามารถที่จะจ่ายค่าเช่าได้ ไปหาประโยชนเ์พิ่มเติมเพราะฉะนัน้รายไดร้วมที่กองทุนจะไดม้ากขึน้ย่อมจะมากกว่า 
32,000 ลา้นบาท  

คุณนพวรรณ ตัวแทนบริษัทจัดการ กล่าวว่าสามารถสรุปประเด็นส าคัญจากข้อเสนอของ TTTBB ไดส้าม
ประเด็นดงันี ้

1. การขอผ่อนผนัเพื่อหยดุพกัการช าระค่าเช่าและการผิดนดัช าระค่าเช่าภายใตส้ญัญาประกนัรายไดค้่าเช่า 

2. การขอยกเลิกสญัญาประกนัรายไดค้่าเช่าและสญัญาใหบ้รกิารจดัหาผูเ้ช่าทรพัยสิ์น 

3. การขอแกไ้ข และ ปรบัอตัราค่าเช่าทรพัยสิ์นเสน้ใยแกว้น าแสงภายใตส้ญัญาเช่าหลกั 

ในประเด็นที่หนึ่ง เรื่องการขอผ่อนผนัเพื่อหยุดพกัการช าระค่าเช่าและการผิดนดัช าระค่าเช่าภายใตส้ญัญาประกนั
รายไดค้่าเช่า  สไลดห์นา้นีแ้สดงประวตัิการช าระค่าเช่าของ TTTBB คือนบัตัง้แต่เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี ้TTTBB 
ช าระค่าเช่าใหก้องทุนไม่เต็มจ านวนในวันครบก าหนดช าระของแต่ละเดือนรวมทั้งขอใชสิ้ทธิช าระค่าเช่าล่าชา้ไดไ้ม่เกิน  15 วนั  
นบัจากวนัครบก าหนดช าระโดยยอมเสียค่าปรบัในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะช าระค่าเช่าครบถว้น และในวนัท่ี 17 กรกฎาคม 
TTTBB ช าระค่าเช่าเฉพาะค่าเช่าตามสัญญาเช่าหลักคือจ านวน  654 ลา้นบาท และเมื่อครบก าหนดใชสิ้ทธิช าระล่าชา้ไดไ้ม่เกิน  
15 วนั  ในวนัที่ 2 สิงหาคม  TTTBB ผิดนดัตามสญัญาประกันรายไดค้่าเช่าคือไม่ช าระส่วนที่เหลืออีก  288 ลา้นบาท  การหยุดพกั
การช าระค่าเช่าตลอดจนการผิดนดัช าระค่าเช่านี ้ถือเป็นเหตผิุดนดัภายใตส้ญัญาประกนัรายไดค้่าเช่า 

สไลดห์น้าถัดไปน าเสนอข้อเสนอของ  TTTBB ที่จะช าระค่าเช่าคา้งช าระโดยตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า  วันที่แก้ไข
สญัญามีผลบงัคบัใชว้นัที่ 1 ตุลาคม 2566 ดงันัน้ TTTBB จะคา้งช าระค่าเช่าตามสญัญาประกนัรายไดค้่าเช่า  3 เดือน ก็คือ เดือน
กรกฎาคม สิงหาคม และกนัยายน โดยในแต่ละเดือนจะเสียค่าปรบัดอกเบีย้รอ้ยละ 7.5 คณูดว้ยจ านวนวนั รวมเป็นยอดค่าเช่าคา้ง
ช าระพรอ้มค่าปรับดอกเบีย้รวมทั้งสิน้ 874.32 ลา้นบาท  ทั้งนี ้TTTBB จะขอแบ่งช าระ 6 งวด ๆ ละเท่า ๆ หากพิจารณาตาม
ตวัอย่างนี ้ก็คืองวดละ 145.72 ลา้นบาท โดยจะเริ่มช าระตัง้แต่งวดเดือนมกราคม จนถึง มิถุนายน 2567 และจะช าระในวนัที่ครบ
ก าหนดช าระค่าเช่าตามสญัญาเช่าหลกัคือวนัที่ 15 ของแต่ละเดือน ทัง้นีเ้มื่อกองทุนไดร้บัค่าปรบัดอกเบีย้กองทุนจะบันทึกบัญชี
เป็นรายไดอ้ื่น ๆ และเมื่อหกัค่าใชจ้่ายแลว้จะน าเงินมาจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหน่วยต่อไปในแต่ละไตรมาส 

ในล าดบัถดัไปเป็นความเห็นของบรษิทัจดัการในประเด็นเรื่องการขอผ่อนผนัเพื่อหยดุพกัการช าระคา่เช่าและการผิด
นดัช าระภายใตส้ญัญาประกนัรายไดค้่าเช่า บริษัทจดัการมีความเห็นว่า ขอ้1 การขอผ่อนผนันัน้กองทุนมิไดเ้สียประโยชนท์ัง้หมด
เนื่องจากกองทนุยงัไดร้บัค่าเช่าและค่าปรบัรอ้ยละ 7.5 ซึ่งจะไดร้บัใน 6 เดือนแรกของปี 2567 โดยแบ่งช าระเป็น 6 งวด ๆ ละเท่า ๆ 
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กันตามที่ไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ หากผูถื้อหน่วยลงทุนไม่อนุมตัิการขอผ่อนผนัเพื่อหยดุพกัการช าระและการผิดนดัช าระอาจส่งผล
ให ้TTTBB มีโอกาสไม่ไดต้่ออายุใบอนุญาตในการประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถใน
การท าธุรกิจรวมไปถึงความสามารถในการช าระค่าเช่าตามสัญญาเช่าหลักได้ ซึ่งจะท าใหก้องทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุนอาจ
ไดร้บัผลกระทบอย่างมีนยัส าคญั 

ในประเด็นเรื่องการขอยกเลิกสญัญาประกันรายไดค้่าเช่าและสัญญาใหบ้ริการจดัหาผูเ้ช่าทรพัยสิ์น และขอแกไ้ข
โครงการขยายอายแุละปรบัอตัราค่าเช่าทรพัยสิ์นภายใตส้ญัญาเช่าหลกัสไลดห์นา้ถดัไปแสดงถึงโครงสรา้งค่าเช่าสญัญาเช่าตาม
เงื่อนไขปัจจุบัน กองทุนมีกรรมสิทธ์ิในทรพัยสิ์นเสน้ใยแกว้น าแสงจ านวนทั้งสิน้ 1,680,500 คอรก์ิโลเมตร และเขา้ท าสญัญาเช่า
ทรพัยสิ์นสองสญัญากบั TTTBB กล่าวคือ  

1. สญัญาเช่าหลกั โดยทรพัยสิ์นเสน้ใยแกว้น าแสงรอ้ยละ 80 อยู่ในภายใตส้ญัญาเชา่หลกัจะประกอบดว้ยทรพัยสิ์น
เสน้ใยแกว้น าแสงเดิมที่กองทุนซือ้มาเมื่อครัง้เสนอขายกองทุนครัง้แรก ในปี 2558 จ านวน 784,400 คอรก์ิโลเมตร และทรพัยสิ์น
เสน้ใยแกว้น าแสงส่วนเพิ่มที่กองทนุซือ้เพิ่ม เมื่อปี 2562 จ านวน 560,000 คอรก์ิโลเมตร รวมทรพัยสิ์นภายใตส้ญัญาเช่าหลกัเทา่กบั 
1,344,400 คอรก์ิโลเมตร  ทัง้นีส้ญัญาเช่าหลกัจะสิน้สดุอายสุญัญาเช่าวนัท่ี 29 มกราคม 2575 และกองทนุมีสิทธิในการต่อสญัญา
เช่าหลกัออกไปอีก 10 ปีจนถึงปี 2585  ภายใตเ้งื่อนไขที่ว่ารายไดจ้ากการใหบ้รกิารบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ตของ TTTBB ในปี 2573 
ตอ้งไม่ต ่ากว่า 40,000 ลา้นบาท และ TTTBB ไดร้บัการต่ออายใุบอนุญาตที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงความเห็นชอบต่าง ๆ  ที่จ าเป็นส าหรบั
การต่ออายสุญัญาเช่าหลกัโดยอตัราค่าเช่า ณ วนัท่ีต่อสญัญาเช่าหลกัไปอีก 10 ปีขา้งตน้ จะเท่ากบั 433.21 บาท ต่อคอรก์ิโลเมตร
ต่อเดือน แลว้ก็จะมีการปรบัอตัราค่าเช่าทกุปีตามการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาผูบ้ริโภค ทัง้นีไ้ม่เกินรอ้ยละ 3 และไม่ต ่ากว่ารอ้ย
ละ 0  

2. สญัญาประกันรายไดค้่าเช่า โดยทรพัยสิ์นเสน้ใยแกว้น าแสงรอ้ยละ 20 อยู่ภายใตส้ญัญานีโ้ดยจะประกอบดว้ย
ทรพัยสิ์นเสน้ใยแกว้น าแสงเดิมที่กองทุนซือ้ทรพัยสิ์นมาเมื่อครัง้เสนอขายกองทุนครัง้แรกปี  2558 จ านวน 196,100 คอรก์ิโลเมตร 
โดยทรพัยสิ์นในส่วนนีจ้ะสิน้สดุอายุสญัญาเช่าวนัที่ 22 กุมภาพนัธ ์2569 และทรพัยสิ์นเสน้ใยแกว้น าแสงส่วนเพิ่มที่กองทุนลงทนุ
เพิ่มเขา้มาในปี 2562 อีกจ านวน 140,000 คอรก์ิโลเมตร ทรพัยสิ์นส่วนนีจ้ะสิน้สดุวนัท่ี 29 มกราคม 2575 

สไลดห์นา้ถดัไป น าเสนอโครงสรา้งสญัญาตามเงื่อนไขที่ TTTBB เสนอมา โดย  

(1) ขอยกเลิกสัญญาประกันรายไดค้่าเช่าและสัญญาใหบ้ริการจดัหาผูเ้ช่าทรพัยสิ์น ทั้งนี ้ใหม้ีผลเป็นการยกเลิก 
และระงับการช าระเงินตามสัญญาทั้งสองดังกล่าวตัง้แต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติอนุมัติ และแก้ไขโครงการจัดการ
กองทนุรวมตามที่จ าเป็น เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมติของที่ประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุ  

(2) ขอแกไ้ขสญัญาเช่าหลกัโดยมีรายละเอียดที่ส  าคญัดงันี ้ก็คือ ขยายอายุสญัญาเช่าหลกัจากวนัที่ 29 มกราคม 
2575 ไปจนถึง 31 ธันวาคม 2581 หรือขอขยายออกไปอีก 6 ปี 11 เดือน และก าหนดอัตราค่าเช่าตัง้แต่วันที่ 30 มกราคม 2575  
ถึง วันที่  31 ธันวาคม 2575 เท่ากับ 402.37 บาท ต่อ คอรก์ิโลเมตรต่อเดือน ทั้งนี ้ อัตราค่าเช่าตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2576  
ถึง 31 ธันวาคม 2581 จะมีการปรบัขึน้อตัราค่าเช่าดงักล่าวทกุปี ตามการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาผูบ้รโิภค ทัง้นี ้ไม่เกินรอ้ยละ 3 
และไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 0 นอกจากนัน้แลว้ กองทนุยงัคงมีสิทธิในการตอ่สญัญาเชา่หลกัออกไปอีก 10 ปี ภายใตเ้งื่อนไขเดิมก็คอื ในปี 
2573 TTTBB ตอ้งมีรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร บรอดแบนด ์อินเทอรเ์น็ต ไม่ต  ่ากว่า 40,000 ลา้นบาท และเงื่อนไขอื่น ๆ ตามขอ้ตกลง
เดิม อย่างไรก็ดี หากกองทุนใชสิ้ทธิต่ออายุอีก 10 ปี และไดเ้ขา้ท าสญัญาฉบบัใหม่กับ TTTBB แลว้ ใหถื้อว่าขอ้ตกลงตามขอ้ 2 นี ้
สิน้สดุลง  
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ในล าดับถัดไป บริษัทจัดการจะขอน าเสนอความน่าจะเป็นของสิทธิที่กองทุนไดร้บัในการต่ออายุสัญญาเช่าหลกั
ออกไปอีก 10 ปี ถา้เงื่อนไขของ TTTBB ครบถว้น จากภาพนีจ้ะพบว่ารายไดจ้ากธุรกิจบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ตของ TTTBB ในปี 
2562 จนถึงปี 2565 ยงัคงต ่ากว่า 20,000 ลา้นบาท และมีอตัราการเติบโตเฉล่ียสะสมระหว่างปี 2562 จนถึงปี 2565 เท่ากับ รอ้ย
ละ 0.40 เท่านัน้ ซึ่งหาก TTTBB จะมีรายไดจ้ากธุรกิจบรอดแบนด ์อินเทอรเ์น็ต ถึง 40,000 ลา้นบาท ในปี 2573  TTTBB จะตอ้งมี
อตัราการเติบโตเฉล่ียสะสมของรายไดไ้ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 11.65 แต่ว่าในอดีต 10 ปี ยอ้นหลงั TTTBB มีอตัราการเติบโตสงูสดุอยู่ที่
รอ้ยละ 0.86 เพราะฉะนัน้ แสดงว่า กองทนุมีโอกาสนอ้ยมากที่จะไดต้่ออายสุญัญาเช่าหลกัออกไปอีก 10 ปี 

ในล าดับถัดไป บริษัทจัดการน าเสนอกระแสเงินสดรับจากรายไดค้่าเช่าของระยะเวลาตามสัญญาเช่าปัจจุบัน 
เปรียบเทียบกบักระแสเงินสดรบัของรายไดค้่าเชา่ภายใตเ้งื่อนไขที่ TTTBB เสนอมา ภายใตส้มมติฐานว่ากองทนุมีโอกาสนอ้ยมากที่
จะไดใ้ชสิ้ทธิในการต่ออายสุญัญาเช่าหลกัไปอีก 10 ปี สามารถสรุปไดว้่าเงื่อนไขที่ TTTBB เสนอมาในครัง้นี ้กองทนุจะมีกระแสเงิน
สดรบัทั้งหมด 115,500 ลา้นบาท เปรียบเทียบกับเงื่อนไขปัจจุบัน ที่กองทุนจะไดร้บักระแสเงินสดที่ 83,300 ลา้นบาท กล่าวคือ 
กองทนุจะมีกระแสรายไดร้บัตลอดสญัญาเช่าสงูกว่าเดิม 32,200 ลา้นบาท หรือสงูกว่ารอ้ยละ 38 

ในล าดับถัดไป บริษัทจัดการจะน าเสนอเงินจ่ายประโยชนต์อบแทนต่อหน่วย หรือ Distribution per Unit (DPU) 
โดยภายใตเ้งื่อนไขที่ TTTBB เสนอมา  ผูถื้อหน่วยลงทนุจะไดร้บัเงินจ่ายประโยชนต์อบแทนต่อหน่วยสงูกว่า 3.21 บาท หรือสงูกว่า
รอ้ยละ 46  

คณุนพวรรณเสนอความเห็นของบรษิัทจดัการ ดงัต่อไปนี ้ 

1.  การขอยกเลิกสญัญาประกันรายไดค้่าเช่าส่งผลใหก้องทุนรวมมีกระแสเงินสดรบัลดลงประมาณรอ้ยละ 20 
จากกระแสเงินสดรบัทัง้หมดตลอดอายสุญัญาประกนัรายไดค้่าเช่า แต่จะมีกระแสเงินสดรบัเพิ่มจากการขยายอายสุญัญาเช่าหลกั
ออกไปอีก 6 ปี 11 เดือน ท าใหก้องทนุมีกระแสเงินสดรบัรวมตลอดสญัญาเช่าหลกัที่สิน้สดุปี 2581 สงูกว่าเดิมรอ้ยละ 38  

2. เนื่องจาก TTTBB มีแนวโน้มที่ไม่สามารถช าระค่าเช่าตามสัญญาประกันรายไดค้่าเช่า และอาจส่งผลให ้
TTTBB มีโอกาสไม่ไดต้่ออายใุบอนญุาตในการประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการท าธุรกิจ 
รวมไปถึงความสามารถในการช าระค่าเช่าตามสญัญาเช่าหลกัได ้ 

3. ในกรณีที่ TTTBB ไม่สามารถช าระค่าเช่าไดต้ามเงื่อนไขปัจจุบันและกองทุนรวมไม่มีสิทธิในการต่อสญัญา
เช่าหลกัออกไปอีก 10 ปี การขยายสญัญาเช่าหลกัตามขอ้เสนอของ TTTBB จะท าใหก้องทนุรวมมีรายไดต้่อไปอีก 6 ปี 11 เดือน  

ผู้ถือหน่วยลงทุน กล่าวขอใหเ้ปิดไปยงัสไลดห์นา้ที่แสดงตวัเลข 

คุณนพวรรณ ตัวแทนบริษัทจัดการ อธิบายเพิ่มเติมว่า สไลด์กระแสเงินสดรบั ถ้าเป็นกระแสเงินสดรบัตาม
เงื่อนไขปัจจบุนั ก็จะอยู่ที่ 83,300 ลา้นบาท แต่ถา้เป็นเงื่อนไขตามที่ TTTBB เสนอมาก็คือ TTTBB ขอขยายสญัญาเช่าหลกัออกไป
จนถึง 2581 กระแสเงินสดรบัของกองทนุ จะอยู่ที่ 115,000 ลา้นบาท 

ผู้ถือหน่วยลงทุน สอบถามว่า จากกราฟแท่งสีสม้ จะสามารถยืนยนัหรือมั่นใจไดอ้ย่างไรว่าจะไดผ้ลต่าง 32,000 
ลา้นบาท 

คุณเบญจมาฑฐ์ ตัวแทนจากบริษัทจัดการ ชีแ้จงว่าทาง บริษัทจัดการขอตอบค าถามในประเด็นนีภ้ายหลัง  
โดยขอใหบ้รษิัทจดัการน าเสนอขอ้มลูใหค้รบถว้นก่อน 

คุณนพวรรณ  น าเสนอต่อว่าในกรณีที่ TTTBB ไม่สามารถช าระค่าเช่าไดต้ามเงื่อนไขปัจจบุนั กองทนุรวมไม่มีสิทธิ
ในการต่อสญัญาเช่าหลกัออกไปอีก 10 ปี การขยายสญัญาเช่าหลกัตามขอ้เสนอของ TTTBB จะท าใหก้องทนุรวมมีรายไดต้่อไปอกี 
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6 ปี 11 เดือน กองทุนรวมก็จะสามารถใชสิ้ทธิฟ้องเรียกรอ้งค่าเสียหายส าหรบัค่าเช่าที่เหลืออยู่ในจ านวนที่มากขึน้กว่าเดิม ดงันัน้ 
การขยายสญัญาเช่าหลกัออกไป 6 ปี 11 เดือน ถือว่าเป็นขอ้เสนอที่มีความแน่นอนกว่าเงื่อนไขปัจจบุนั  

จากการคาดการณเ์บือ้งตน้การยกเลิกสัญญาประกันรายไดค้่าเช่าน่าจะท าให ้TTTBB สามารถด าเนินธุรกิจและ
ช าระค่าเช่าตามสัญญาเช่าหลักต่อไปได ้ซึ่งจะท าใหก้องทุนรวมยังคงมีความสามารถในการช าระหนีเ้งินกูต้่อไป ประกอบกับ  
มีโอกาสในการที่จะไดร้บัรายไดเ้พิ่มเติม หากกองทนุรวมสามารถจดัหาประโยชนจ์ากทรพัยสิ์นส่วนรองที่อยู่ภายใตส้ญัญาประกนั
รายไดค้่าเช่าได ้การยกเลิกสญัญาประกนัรายไดค้่าเช่า จะท าใหก้องทุนรวมตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการยา้ยสายลงดิน รวมทัง้
ค่าเช่าท่อ ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึน้ประมาณ 70.24 ลา้นบาท ซึ่งตัง้แต่จดัตัง้กองทุนรวมจนถึงปัจจุบนั ยงัไม่มีค่าใชจ้่ายส่วนนีเ้กิดขึน้ 
และกองทุนรวมไดส้ ารองเงินสดไวแ้ลว้ ส่วนการยกเลิกสญัญาใหบ้ริการจดัหาผูเ้ช่าทรพัยสิ์นส่งผลใหก้องทุนรวมตอ้งหาผูเ้ช่าราย
อื่นต่อไป ซึ่งในเบือ้งตน้ กองทุนไดป้รกึษากับที่ปรกึษาทางเทคนิคว่า จะว่าจา้งใหท้ี่ปรกึษาท าหนา้ที่การตลาด  หาผูเ้ช่ารายใหม่
ต่อไป นอกจากนัน้ กองทนุไดเ้จรจาสองเรื่องที่เป็นประโยชนต์่อกองทนุก็คือ  

1. เรื่องยา้ยสายลงดิน และค่าเช่าท่อรอ้ยสายลงดนิ ของทรพัยสิ์นท่ีอยู่ภายใตส้ญัญาเช่าหลกั ซึ่ง ณ ปัจจบุนัเมื่อ
สิน้สดุสญัญาเช่าหลกัในปี 2575 กองทุนรวมตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในส่วนนีท้ัง้หมด ดงันัน้ การขยายสญัญาเช่าหลกัของไปอีก  
6 ปี 11 เดือน TTTBB จึงตกลงดงันีค้ือ ในทรพัยสิ์นเสน้ใยแกว้น าแสงหลกัเดิม ซึ่งกองทนุไดเ้ขา้ลงทนุ ณ ตอนเสนอขายหน่วยลงทนุ
ครัง้แรก TTTBB จะรบัผิดชอบในส่วนที่เกินกว่าจ านวนคงที่ที่กองทุนรบัผิดชอบที่ 50.53 ลา้นบาทต่อปี ในช่วงระยะเวลาขยาย
สญัญาอีก 6 ปี 11 เดือน โดยเริ่มวนัที่ 30 มกราคม 2575 ไปสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2581 ส่วนทรพัยสิ์นเสน้ใยแกว้น าแสงหลักส่วน
เพิ่ม ท่ีไดล้งทุนตอนเพิ่มทุน หรือที่เรียกว่า JASIF 2 ภายใตส้ญัญาเช่าหลกั TTTBB จะรบัผิดชอบทัง้จ านวนตามเงื่อนไขเดิมจนถึง
วันสิน้สุดสัญญาเช่าหลักที่ไดข้ยายออกไป กล่าวคือ วันที่ 31 ธันวาคม 2581 นอกจากนั้นแลว้  เรื่องการบ ารุงรักษาทรัพยสิ์น 
ในสัญญาปัจจุบันสิน้สุดปี 2575 ดังนั้น เมื่อมีการขยายสัญญาเช่าออกไปอีก 6 ปี 11 เดือน สัญญาบริหารดูแลรกัษาทรพัยสิ์นก็
ขยายออกไปจนถึงปี 2581 เนื่องจากทรพัยสิ์นของกองทุนมีกระจายอยู่ 77 จงัหวดัทั่วประเทศ ดงันัน้ เพื่อใหท้รพัยสิ์นของกองทนุ
คงไวซ้ึ่งคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเสถียรภาพพรอ้มใชง้าน จ าเป็นตอ้งมีการดูแลและบ ารุงรกัษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง  ณ ปัจจุบนั
อัตราค่าบริหารดูแลที่กองทุนช าระให ้TTTBB อยู่ที่ 253.35 บาท ต่อคอรก์ิโลเมตร ต่อปี และมีอัตราเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3 ต่อปี ทุกปี  
ซึ่งอัตราค่าบริการนีถื้อว่าเป็นอัตราที่ต  ่ากว่าราคาตลาดและเป็นการบริการในการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันและการบ ารุงรกัษา  
เชิงปรบัปรุง 

หลงัจากที่ TTTBB ขอยกเลิกสญัญาประกันรายไดค้่าเช่าแลว้ กองทุนก็ยงัคงมีรายได้จากสญัญาเช่าหลกัอยู่ และ
กองทุนก็ยังคงมีความสามารถในการช าระคืนเงินกูส้ถาบันการเงิน  นอกจากนั้น กองทุนก็ยงัคงมีเงินสดเหลือภายหลังจากการ
ช าระเงินกูเ้พื่อที่จะน าไปจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหน่วยต่อไป  

ดังน้ัน บรษิัทจดัการจึงมีความเห็นดงัต่อไปนี ้

1. อนุมัติธุรกรรมการผ่อนผันหรือหยุดพักการช าระค่าเช่าและการผิดนัดช าระค่าเช่าภายใตส้ัญญาประกัน
รายไดค้่าเช่าธุรกรรมยกเลิกสญัญาประกันรายไดค้่าเช่า และสญัญาใหบ้ริการจดัหาผูเ้ช่าทรพัยสิ์นและธุรกรรมแกไ้ขสญัญาเช่า
หลกั สญัญาบรหิารและดแูลทรพัยสิ์น และสญัญาโอนสิทธิตามสญัญาใหบ้รกิารโครงข่าย 

2. อนุมัติการแก้ไขสัญญาจัดหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานอื่น  ๆ ที่จ  าเป็นเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการด าเนินการตามขอ้ 1 

3. อนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จ าเป็น เพื่อใหส้อดคลอ้งกับมติของผูถื้อหน่วย
ลงทนุในวาระนี ้และเพื่อใหบ้รษิัทจดัการและกองทนุรวมสามารถด าเนินการตามมติของผูถื้อหน่วยลงทนุในวาระนีไ้ด้ 
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4. มอบอ านาจใหบ้รษิัทจดัการเป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนีก้็คือ 

4.1 เจรจา จัดท า ก าหนดหลักเกณฑ ์และขอ้ตกลงลงนาม ส่งมอบ และหรือแกไ้ขสัญญาเอกสารต่าง  ๆ   
ที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการตามขอ้ 1 ถึง 3 

4.2 ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมในส่วนสาระส าคัญตามที่ได้รับอนุมัติจาก  
ผู้ถือหน่วยในวาระนี ้รวมถึงแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่บริษัทจัดการเห็นว่าจ าเป็นและเก่ียวข้อง รวมทั้ง
ด าเนินการติดต่อ ยื่นขอค าอนุญาต ขอผ่อนผัน และประสานงานกับส านักงาน กลต ตลาดหลักทรพัยฯ์ หน่วยงานราชการ หรือ
บคุคลอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง  

4.3 ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นที่เก่ียวเนื่องทุกประการ ตลอดจนก าหนด หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงเงื่อนไข 
รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งเพื่อใหก้ารด าเนินการตามมติของผูถื้อหน่วยในวาระนีส้  าเรจ็ลลุ่วง  

4.4 แต่งตัง้และหรือถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการตามขอ้ 4.1 ถึง 4.3 ขา้งตน้เพื่อใหก้าร
ด าเนินการดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ต่อไป 

ผู้ดําเนินการประชุม  แจง้ว่าต่อไปเป็นช่วงเวลาถามตอบ โดยแบ่งวิธีการส่งค าถามเป็น 2 แบบดว้ยกันตามที่ได้
แจง้ไปในตอนตน้ โดยไดแ้จกกระดาษใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุไดเ้ขียนค าถามแลว้ส่งมาใหเ้จา้หนา้ที่ของบรษิัทจดัการเพื่อเรียบเรียงและ
จัดหมวดหมู่ค  าถามที่คลา้ยคลึงกัน ซึ่งบริษัทจัดการจะตอบค าถามในส่วนของผูถื้อหน่วยลงทุนที่ส่งค าถามผ่านกระดาษก่อน 
หลังจากนั้นจะเป็นในส่วนที่ 2 ที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไดม้ีโอกาสถามหรือเสนอแนะดว้ยตนเอง โดยวิธีการเดินมา  
ที่ไมโครโฟนตรงกลางหอ้งประชุมที่ไดเ้ตรียมไว ้พรอ้มแจง้ชื่อนามสกุลพรอ้มบอกสถานะของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยขอจ ากัดให้ 
ไม่เกิน 2 ค าถามต่อท่าน และจ ากัดเวลาในการถามตอบของแต่ละท่านไม่เกิน 10 นาที แต่ถา้มีเวลาเหลือท่านจะมีโอกาสถามอีก
ครัง้หน่ึงตามล าดบั  

คุณเบญจมาฑฐ์ ตัวแทนบริษัทจัดการ ชีแ้จงว่าในล าดบัแรกขอตอบค าถามที่ผูถื้อหน่วยลงทุนถามคา้งไวโ้ดยมี  
2 ค าถาม ค าถามแรกคือการหยุดพกัช าระค่าเช่าจะกระทบการจ่ายเงินปันผลของไตรมาส 4 หรือไม่ กบัค าถามที่ 2 คือถา้ที่ประชุม 
มีมติเห็นชอบแลว้จะมั่นใจไดอ้ย่างไรว่าบรษิัทจะไม่มาขอลดค่าเช่าอีก โดยในส่วนค าถามแรก ตามสไลดท์ี่แสดงในท่ีประชมุ จะเห็น
ว่าบริษัทขอยกเลิกเฉพาะสญัญาประกนัรายไดค้่าเช่า แต่กองทุนรวมจะยงัไดร้บัค่าเช่าตามสญัญาเช่าหลกั ดงันัน้ การจ่ายปันผล
จะลดลง แต่มีระยะเวลาการเช่าที่ยาวขึน้ จากเดิมที่สญัญาเช่าหลกัจะสิน้สดุแค่ประมาณตน้ปี 2575 แต่การแกไ้ขสญัญาเช่าหลกั
ครัง้นีจ้ะขยายไปถึงประมาณสิน้ปี 2581 ทัง้นี ้เมื่อคิดเป็นจ านวนเงินท่ีกองทนุรวมคาดว่าจะไดร้บัตลอดอายสุญัญาเช่าหลกัที่ขยาย
ออกไปจะเพิ่มขึน้ประมาณ 32,000,000,000 บาท  ส าหรบัค่าเช่าคา้งช าระในไตรมาสที่ 3 จะถูกชะลอการช าระหนีแ้ละจะไปช าระ
เฉล่ีย 6 งวดรวมกับรายไดภ้ายใตส้ัญญาเช่าหลักของเดือนมกราคม 2567 ถึงมิถุนายน 2567  ส่วนค าตอบส าหรบัค าถามที่ 2 
บริษัทจดัการขอเรียนว่า เมื่อพิจารณาประวตัิการช าระค่าเช่ายอ้นหลงัตัง้แต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา TTTBB เริ่มช าระค่าเช่าล่าชา้ 
โดยจ านวนเงินที่ TTTBB สามารถช าระไดใ้นวนัครบก าหนดช าระค่าเช่าจะเป็นจ านวนประมาณเท่ากับค่าเช่าภายใตส้ญัญาเช่า
หลัก หรือมากกว่าเล็กน้อย แต่ไม่เพียงพอส าหรับค่าเช่าภายใต้สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าโดยขอรบกวนให้ทาง TTTBB  
สรา้งความมั่นใจใหก้บัทางผูถื้อหน่วยลงทนุเพิ่มเติมดว้ย 

คุณสุพจน์ ตัวแทน TTTBB เดิมบริษัทตอ้งช าระค่าเช่าประมาณหนึ่งหมื่นลา้นบาท แต่มีรายไดป้ระมาณเจ็ด
พนัลา้นบาท ดงันัน้ จะมีส่วนต่างประมาณสามพนัลา้นบาท โดยก่อนท่ีบริษัทจะตัง้กองทุนรวม บริษัทมี EBITDA สงูมากประมาณ 
50% ถา้บริษัทสามารถลดค่าเช่าไปไดป้ระมาณ 3 พันลา้นบาท แลว้ยืดระยะเวลาสัญญาเช่าหลักออกไป ความสามารถในการ
ช าระเงินเทียบกับรายไดก้็จะเป็นไปไดด้ว้ยดี โดยหลงัจากนี ้บริษัทมีความเชื่ออยู่สองอย่าง อย่างแรกก็คือ การแข่งขนัเรื่องราคา
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น่าจะถึงจุดอิ่มตวั ไม่ตอ้งมาแย่งส่วนแบ่งการตลาดกัน อย่างที่สองก็คือ จะมีการมาใชโ้ครงข่ายเพิ่มขึน้ อย่าง AWN ตอนนีก้็หยุด
ขยายโครงข่ายในต่างจังหวัด โดยจะมาใชโ้ครงข่ายของ TTTBB มากขึน้ ซึ่งตรงนีจ้ะท าให้ TTTBB มีรายไดใ้นอนาคตเพิ่มขึน้  
จากจ านวน subscriber ของ AWN นอกเหนือจากตัวของ TTTBB เอง ซึ่งความกดดันเรื่อง ARPU หรือ price war ในตลาดจะ
ค่อยๆ ลดลง ซึ่งผมเชื่อว่าความสามารถในการช าระค่าเช่าปี 2575 ไม่น่าจะมีปัญหาไปจนถึงปี 2581  

คุณนพวรรณ ตัวแทนบริษัทจัดการ มีผู้ถือหน่วยลงทุนสอบถามว่า อยากทราบว่าทางบริษัทจัดการมีการ
พิจารณาว่าหลงัจากการลงคะแนนเสียงเห็นชอบวาระท่ี 1 แลว้ เงินปันผลจะประมาณเท่าไหร่ 

คุณพรชลิต ตัวแทนบริษัทจัดการ ในปี 2567 เงินปันผลอาจจะลดลงประมาณ 30 สตางค ์แต่ การขยายสญัญา
เช่าหลกัไป 6 ปี 11 เดือน ผลตอบแทนที่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัก็จะสงูกว่าประมาณ 3 บาท 21 สตางค ์คิดเป็นจ านวนเพิ่มขึน้
ประมาณ 46% แสดงให้เห็นว่าการแก้สัญญาครั้งนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ไดเ้สียประโยชน์ และระยะยาวจะเป็นประโยชน์แก่  
ผูถื้อหน่วยลงทนุ  

คุณนพวรรณ ตัวแทนบริษัทจัดการ  อ่านค าถามจากผูถื้อหน่วยว่า ระยะเวลาของสัญญาจะอยู่ถึงปีที่เท่าไหร่  
ถา้เป็นสญัญาปัจจบุนั อยู่ถึงปี 2575 และทาง TTTBB ขอขยายสญัญาเช่าหลกัออกไปอีก 6 ปี 11 เดือน ก็จะไปสิน้สดุ 31 ธันวาคม 
2581 ส าหรบัการปรบัโครงสรา้งใหม่หรือต่ออายกุองทุนต่อไปในอนาคต คงตอ้งพิจารณา ณ ตอนนัน้และเจรจาอตัราค่าเช่าในเชิง
พาณิชยท์ี่สามารถตกลงกนัได ้

ผู้ถือหน่วยลงทุน  สอบถามเรื่อง DPU (dividend per unit)  ว่าเมื่อแกส้ัญญาแลว้จะไดเ้ท่าไหร่ ซึ่งคุณพรชลิต 
เคยตอบว่าจะได้ 10.2 บาทต่อหน่วย ตอนที่ประชุม pre EGM เมื่อวันที่  16 สิงหาคม 2566 ส าหรับปี 2567 ปี 2568 จะได้  
0.64 บาทต่อหน่วย และหากไม่แกส้ญัญาคือ 0.96 บาทต่อหน่วย 

คุณพรชลิต ตัวแทนบริษัทจัดการ แจง้ว่า 0.64 บาทต่อหน่วย ส าหรบัปี 2567  

คุณเบญจมาฑฐ ์ตัวแทนบริษัทจัดการ อธิบายเพิ่มเติมว่า เมื่อปีที่แลว้ประมาณ 0.23 บาทต่อหน่วย ต่อไตรมาส 

ผู้ถือหน่วยลงทุน สอบถามว่า 0.23 บาทต่อหน่วยต่อไตรมาส ทัง้ปีก็จะได ้0.92 บาทต่อหน่วย ใช่หรือไม่ คงไม่ใช่ 
10.2 บาทต่อหน่วย 

คุณเบญจมาฑฐ ์ตัวแทนบริษัทจัดการ ตอบว่า 10.2 บาทต่อหน่วย คือตลอดอายโุครงการของกองทนุรวม 

ผู้ถือหน่วยลงทุน แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า ถูกครับ อันนั้นคือค านวณตลอดอายุโครงการซึ่งรวมการขยาย
ระยะเวลาสัญญาเช่าหลักอีกประมาณ 6 ปีกับ 11 เดือนด้วย ประกอบกับไม่มีการคิด present value ถ้าคิด present value  
น่าจะต ่ากว่านี ้

คุณพรชลิต ตัวแทนบริษัทจัดการ ตอบว่า present value อยู่ในตารางที่น าเสนอ ถ้าไม่รวม present value  
ผูถื้อหน่วยจะไดร้บั 6.99 บาทต่อหน่วย ถา้ present value ออกมาแลว้จะเป็น 5.41 บาทต่อหน่วย และส าหรบั DPU ตลอดอายุ
โครงการท่ีจ านวน 10.2 บาทต่อหน่วย ถา้คิด present value จะได ้6.6 บาทต่อหน่วย 

ผู้ถือหน่วยลงทุน สอบถามต่อว่า ถา้มีการแกส้ญัญาแลว้ หลงัเดือนตุลาคมนีเ้ป็นตน้ไป ผลตอบแทนผูถื้อหน่วย
ลงทนุจะลดลงถกูหรือไม่ เพราะค่าเช่าลดลง 20% เนื่องจากสญัญาประกนัรายไดห้ายไป   

คุณนพวรรณ ตัวแทนบริษัทจัดการ แจง้ว่า ตัง้แต่ไตรมาส 3 นี ้บนสมมตุิฐานว่ากองทนุรวมจะไมไ่ดค้่าเช่าภายใต้
สัญญาประกันรายไดค้่าเช่าส าหรบัสามเดือนในไตรมาส 3 เลย อัตราเงินปันผลที่เราเคยไดร้บัแต่ละไตรมาสที่ผ่านๆ มาจ านวน 
0.23 บาทต่อหน่วย จะหายไป 30% โดยจะเหลือประมาณ 0.16 บาทต่อหน่วย ในแต่ละไตรมาส 
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คุณเบญจมาฑฐ์ ตัวแทนบริษัทจัดการ แจง้เพิ่มเติมว่า ตารางแสดง DPU นีอ้ยู่ในเอกสารแนบ 3 ที่ส่งพรอ้ม
หนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุ หนา้ที่ 101 

ผู้ถือหน่วยลงทุน สอบถามต่อว่า ท่ีคณุนพวรรณแจง้ว่า 0.16 ต่อไตรมาส ถา้คณู 4 ไตรมาส จะได ้0.64 ใช่หรือไม่  

คุณพรชลิต ตัวแทนบริษัทจัดการ อธิบายว่า คณู 4 ไม่ได ้ 

ผู้ถือหน่วยลงทุน สอบถามต่อว่า DPU ที่บอกว่า 10.2 นี่ค  านวณเป็น % ถกูหรือไม่ 

คุณพรชลิต ตัวแทนบริษัทจัดการ ตอบว่า เป็นจ านวนบาท  

ผู้ถือหน่วยลงทุน แสดงความเห็นต่อว่าบรรทดับนของตาราง ถา้ดูเฉพาะช่องปี 2567 เราจะไดร้บัเงินปันผลอยู่
ประมาณ 90 กว่าสตางค ์แต่ถา้แกไ้ขสญัญาใหม่ตามที่เสนอโดย TTTBB ผูถื้อหน่วยลงทุนจะได ้64 สตางค ์เพราะฉะนัน้ก็จะเสีย
หายไป 30 กว่าสตางค ์ต่อปี 

คุณพรชลิต ตัวแทนบริษัทจัดการ แจง้ว่าถูกตอ้ง ที่ผูถื้อหน่วยลงทุนถามว่า 10.2 มาจากไหน 10.2 ก็คือจ านวน
เงินที่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัจากการขยายสญัญาเช่าหลกั ถา้เทียบกับสญัญาตามเงื่อนไขปัจจุบนัผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัแค่ 
6.99 บาทต่อหน่วย ส่วนต่าง ก็คือ 3.21 บาท ซึ่งถา้ค านวณเป็น present value จะกลายเป็น 1.25 บาท 

ดร.โสรัชย  ์ตัวแทน TTTBB แจ้งว่ามีค าถามถึง JAS ว่าเมื่อขาย JASIF แลว้ คาดว่าจะปันผลให้ผู้ถือหุ้น JAS 
เท่าไหร่ ค าตอบคือตอ้งใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการของ JAS พิจารณาโดย ณ ตอนนีย้งัไม่สามารถตอบไดว้่าจะมีการปันผลใหผู้ถื้อ
หุน้ JAS เป็นเท่าไหร ่

คุณสรัญญา ตัวแทน TTTBB อ่านค าถาม ผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งถามว่า TTTBB บริหาร JASIF ในภาวะแข่งขนัสงู 
แต่ตอ้งมาขอลดหนี ้ท าไมผูบ้รหิารพดูถึงการจ่ายโบนสั ว่าสมควรหรือเปล่า จรงิๆ แลว้ควรจะปรบัปรุงการบรหิารหรือเปล่า 

คุณสุพจน์ ตัวแทน TTTBB ตอบว่า ปีที่ผ่านๆ มาไม่มีการจ่ายโบนัส และก่อนหนา้เราจ่ายโบนัสต ่ามาก บางที 
ก็ครึ่งเดือนหรือไม่ถึงเดือน ส่วนใหญ่ก็ใหเ้ด็กๆ ช่างเทคนิค operation หรือ operation service หรือ call center ซึ่งมีรายไดไ้ม่มาก
นกั เพราะถา้เราไม่จ่ายใหเ้คา้เลย เคา้ก็อยู่ไม่ได ้turn over มนัก็สงู ส่วนผูบ้ริหารไดน้อ้ยอยู่แลว้หรือไม่ไดเ้ลย ปีนีเ้นื่องจากขาดทนุ 
เราก็ไม่จ่ายเงินปันผล 

คุณสรัญญา ตัวแทน TTTBB อ่านค าถามจากผู้ถือหน่วยลงทุนว่า จะเกิดอะไรขึน้หากมีการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยีกระทนัหนัในธุรกิจนี ้และผูถื้อหน่วยลงทนุจะไดร้บัอะไรบา้ง 

คุณสุพจน ์ตัวแทน TTTBB ตอบว่า JASIF ลงทนุใน fiber optic ซึ่งมีสองส่วน ส่วนหนึ่งเป็นส่วนของโครงข่ายหลกั 
ซึ่งปัจจบุนัไม่มีเทคโนโลยีอื่น ไม่มีการใชค้ลื่น ไม่มีการใชด้าวเทียม ทัง้หมดใช ้fiber optic เท่านัน้ ส่วนที่สองเป็นโครงข่าย access 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็น fiber optic แต่อาจจะมีเป็น wireless บา้งแต่ความเร็วต่างกันมาก เพราะปัจจุบันตัว FTTX มีความเร็ว 1 GB 
ขณะที่ 5G พืน้ท่ีใหบ้รกิารครอบคลมุไดไ้ม่ดีและ และความเรว็ไม่สงู ซึ่งอาจจะใชใ้นพืน้ท่ีเศรษฐกิจได ้เพราะฉะนัน้ ยงันึกไม่ออกว่า
จะมีเทคโนโลยีอะไรมาทดแทน fiber opticของ JASIF ในระยะเวลาอย่างนอ้ย 15 ปีนบัจากนี ้

คุณสุพจน์ตอบค าถามถัดไปจากผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถามว่า ถ้าวาระที่ 1 ไม่ผ่านการอนุมัติ ทาง TTTBB มีแผน
รองรบัอย่างไรบา้ง เรียนตรงๆ ไม่มีแผนอะไรเลย หลังจากการประชุมวิสามัญครัง้ที่ 1/2565 ที่ไม่อนุมัติ บริษัทก็ใชว้ิธีกูเ้งินเพิ่ม 
พยายามควบคุมค่าใชจ้่ายเพื่อใหม้ีเงินมาช าระค่าเช่าแก่ JASIF แต่สดุทา้ยก็ยงัช าระไม่ทนัตามก าหนด ส่ิงที่เราจะท าไดก้็คือตอ้ง
พยายามไปกู ้แต่ดว้ยสภาพท่ีเราผิดนดัไปแลว้ก็คงจะกูม้าเพิ่มล าบาก อาจจะตอ้งเขา้สู่ขบวนการปรบัโครงสรา้งหนี ้ซึ่งมีความเส่ียง
มากๆ ในเรื่องของใบอนญุาต ในเรื่องของการประกอบกิจการ และก็เรื่องของลกูคา้ ซึ่งมีความไม่แน่นอน ผลอาจจะออกมาดีหรือไม่
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ดีก็ได ้นอกจากนัน้ เงื่อนไขในสญัญาระหว่าง JAS กับ AIS ระบุว่าเราตอ้งไม่มี material adverse change หรือการเปล่ียนแปลง 
ในเชิงลบอย่างมีนยัส าคญั ซึ่งการช าระค่าเช่าไม่ไดแ้ละไม่สามารถแกไ้ขได ้อาจถือว่าเป็นการเปล่ียนแปลงในเชิงลบอย่างมีนยัยะ
ส าคญัซึ่งท าใหธุ้รกรรมอาจไม่ส าเร็จ เพราะฉะนัน้ขอ้เสนอของบริษัทคราวนีก้็เป็นความพยายามของเราที่คิดว่าเป็นประโยชนแ์ก่  
ทกุฝ่าย 

ผู้ถือหน่วยลงทุน  แสดงความคิดเห็นว่า ตอนเพิ่มทนุนัน้ราคาเพิ่มทนุคือ 9 บาท แต่ตอนนีร้าคาเหลือ 6 บาทกว่าๆ 
และ TTTBB มาขอแกไ้ขสัญญาเพราะว่าการแข่งขนัสูง ผูถื้อหน่วยลงทุนก็ไม่แน่ใจว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเพราะการแข่งขนัไม่
ลดลงแน่ ทัง้ True และ AIS ก็ยิ่งแข่งขนัรุนแรงขึน้ ในขณะเดียวกนั JAS ก็เจรจาขายหน่วยลงทนุใหก้บัเครือ AIS  

ผู้ถือหน่วยลงทุน สอบถามว่า มีข่าวจาก ข่าวหุ้นธุรกิจ เรื่องของการขายทรัพยสิ์นในอนาคต ว่าจะมีการขาย
ทรพัยสิ์นเขา้มาในกองทนุอีก 5 หมื่นลา้นบาท ก็คือ เสา และ fiber optic หากที่ประชมุมีมติอนมุตัิในครัง้นี ้ค  าถามคือ 1. หากมีการ
ด าเนินการแบบนัน้จริง จะตอ้งมีการเพิ่มทุนหรือไม่ และ 2. หากมีการลงทุนเพิ่มในทรพัยสิ์นโครงสรา้งพืน้ฐานใหม่ JASIF หรือจะ
เป็นกองทนุของ AIS เป็นผูล้งทนุ  

คุณพรชลิต ตัวแทนบริษัทจัดการ ตอบค าถามเรื่องการเพิ่มทนุ ขณะนีท้ราบกนัดีว่า AIS ยงัไม่ไดเ้ป็น ผูส้นบัสนนุ
ใหม่ของ TTTBB ซึ่งผมยังไม่ไดคุ้ยกับ AIS เลย ผมคิดว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึน้หลังจากที่ กสทช. อนุมัติการเปล่ียนผู้สนับสนุน  
จาก JAS เป็น AIS และเป็นหนา้ที่ของผูจ้ดัการกองทนุท่ีจะตอ้งพดูคยุกบัผูส้นบัสนุนใหม่ ว่าแนวทางของ AIS มีช่องทางอะไรบา้งที่
จะมีผลประโยชนก์บักองทนุ  เช่น การเพิ่มทนุ หรือ การไปคยุกบัธนาคารกรุงเทพเพื่อขอลดดอกเบีย้ แต่ไม่แน่ใจว่าธนาคารกรุงเทพ
จะยินยอมลดดอกเบีย้ใหห้รือไม่ 

คุณสรัญญา ตัวแทน TTTBB อ่านค าถามจากผูถื้อหน่วยลงทุนถามว่า ขอ้เสนอซือ้กิจการ TTTBB โดย AWN  
จะบังคับให้ AWN รับผิดชอบสัญญาต่าง ๆ ของ TTTBB หรือไม่ ค าตอบคือ คงบังคับ AWN แบบนั้นไม่ได้ เพราะเป็นความ
รบัผิดชอบของ TTTBB ที่ตอ้งรบัผิดชอบสัญญาของตนเอง ค าถามถัดไปถามว่า กรณีมีมติใหแ้กไ้ขสัญญาตามที่เสนอ จะขอให ้
JAS ช าระเงินค่าเช่าส่วนที่คา้งช าระเป็นเงินสดงวดเดียวไดห้รือไม่ ค าตอบคือดว้ยสถานการณส์ภาพคล่องในขณะนี ้น่าจะไม่
สามารถจ่ายไดใ้นงวดเดียว จึงเป็นเหตทุี่เรายื่นขอ้เสนอต่อกองทุนในการผ่อนช าระเป็น 6 งวด ค าถามถดัไปถามว่า การขยายอายุ
สญัญาออกไปอีก 6 ปี 11 เดือน หรือประมาณ 7 ปี มีเหตผุลอย่างไร คณุสพุจน ์ช่วยใหค้  าตอบดว้ย 

คุณสุพจน์ ตัวแทน TTTBB ตอบว่าเรามองที่ความแน่นอนว่า สัญญาเดิมมีอายุประมาณ 8 ปีกว่า เราขยาย
ออกไปประมาณเกือบ 7 ปี รวมเป็น 15 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ TTTBB น่าจะใชง้าน fiber opticไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่ว่า
หลงัจาก 15 ปี เราก็จะมาพิจารณาดวู่า ถา้หากไม่ไดม้ีการเปล่ียนแปลง ก็คงมีการขยายสญัญาและพยายามต่อรองอตัราค่าเชา่กนั
อีกครัง้หน่ึง แต่ถา้มีการใชง้านเพิ่มขึน้หรือลดลงก็แลว้แต่ ก็จะมีเงื่อนไขใหก้บัทาง TTTBB ไดม้าคยุกบักองทนุรวมอีกครัง้หน่ึง  

คุณสรัญญา ตัวแทน TTTBB อ่านค าถามจากผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งถามทางบริษัทว่า ตน้ทุน AIS ถูกกว่า TTTBB 
เกิดจากการบรหิาร หรือจากเทคโนโลยี  

คุณสุพจน์ ตัวแทน TTTBB ตอบว่าปกติในดา้นของการลงทุน ผมเชื่อว่าไม่ถูกกว่า การที่เราน าเงินไปขยาย
โครงข่ายไม่ไดน้ ากลบัมาจ่ายคืนกองทนุ เราก็สามารถสรา้งรายได ้หากสรา้งไม่ไดต้ามแผน ก็ตอ้งกลบัมาคยุกบัผูถื้อหน่วยลงทนุ  

คุณสรัญญา ตัวแทน TTTBB อ่านค าถามจากผูถื้อหน่วยลงทนุซึ่งถามบรษิัทว่า ขอทราบแผนธุรกิจในอนาคตของ 
TTTBB ในอีก 3 – 5 ปีขา้งหนา้ 

คุณสุพจน์ ตัวแทน TTTBB ตอบว่าในปัจจุบันถ้าอยู่ภายใต้การดูแลของ JAS ก็ยังจะเป็นการให้บริการ 
broadband และ content แต่ถ้าเปล่ียนผู้ถือหุ้นใหญ่ไปเป็น AWN ก็จะมีการเพิ่มบริการเป็นตัว FMC เข้ามา แล้วมีความ
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หลากหลายของบริการมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็น  FMC หรือว่าคอนเทนต ์E-sport หรือแม้แต่เทคโนโลยีอื่น ๆ ก็จะท าให้ TTTBB 
สามารถใหบ้รกิารลกูคา้ไดด้ีมากกว่าปัจจบุนั  

ผู้ดาํเนินรายการ แจง้ว่าล าดบัต่อไปจะเป็นค าถามที่ส่งมาก่อนหนา้ใหแ้ก่ทางผูจ้ดัการกองทนุ  

คุณนพวรรณ ตัวแทนบริษัทจัดการ อ่านค าถามจากผูถื้อหน่วยลงทุนว่ากองทุนมีแผนจะให ้AWN เช่าทรพัยสิ์น
เสน้ใยแกว้น าแสงส่วนรองหรือไม่ และดว้ยอตัราค่าเช่าเท่ากับทรพัยสิ์นเสน้ใยแกว้น าแสงส่วนหลักหรือไม่ ค าตอบคือ เนื่องจาก 
TTTBB ไม่เช่า เราก็ตอ้งไปหาผูเ้ช่ารายอื่น ๆ เอง ซึ่งก็ไดต้ิดต่อกบัท่ีปรกึษาทางดา้นเทคนิคของเราแลว้ กล่าวคือ เรายินดีปล่อยเช่า
ใหใ้ครก็ตามที่ประสงคจ์ะขอเช่าใชท้รพัยสิ์นเสน้ใยแกว้น าแสงส่วนรอง แต่ว่าเรายงัไม่ไดค้ยุกบั AWN และอตัราค่าเช่าก็คงจะเป็น
อัตราค่าเช่าตามตลาดทั่ว ๆ ไป และมีค าถามว่า AWN ยังคงจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหนา้ใหก้องหรือไม่ ตามที่ไดม้ีการเสนอในการ
ประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุครัง้ที่ 1/2565 ค าตอบคือ เมื่อปีที่แลว้ AWN น าเสนอตามเงื่อนไขมา ซึ่งแจง้ว่าจะมีการจ่ายค่าเช่า
ล่วงหนา้ แต่ว่า ณ ปัจจบุนัทาง TTTBB เป็นผูเ้สนอยกเลิกสญัญาประกนัรายไดค้่าเช่า และมีการขยายสญัญาเช่าหลกั  

คุณเบญจมาฑฐ์ ตัวแทนบริษัทจัดการ อ่านค าถามจากผูถื้อหน่วยลงทุนว่า ถา้ AIS ซือ้กิจการ TTTBB ไปแลว้ 
JASIF ยงัจะไดร้บัรายไดต้ามที่ขอแกไ้ขสญัญาเช่าหรือไม่ ค าตอบคือใช่ JASIF ยงัคงไดร้บัรายรบัตามที่ขอแกไ้ขสญัญาเช่าส าหรบั
การเปรียบเทียบขอ้ดี ขอ้เสีย ของขอ้เสนอของ AWN กับขอ้เสนอของ 3BB ครัง้นี ้ในเรื่องของขอ้ดีคือจ านวนเงิน เพราะระยะเวลา
ของสัญญาเช่าหลักยาวขึน้ จ านวนเงินก็มากกว่า และมีสิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าหลักออกไปอีก 10 ปี ตามขอ้ตกลงที่มีใน
สญัญาปัจจบุนั (ซึ่ง AWN ไม่ไดใ้หสิ้ทธินีแ้ก่กองทนุ) กองทนุรวมก็อาจจะมีโอกาสได ้Up Size เพิ่มขึน้  

คุณนพวรรณ ตัวแทนบริษัทจัดการ แจง้ว่ามีค  าถามจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย ถามว่า เหตใุดจึงไม่ปรบัเงิน
ตามกฎหมายที่ TTTBB ช าระค่าเช่าล่าชา้ ค าตอบคือกองทนุรวมคิดค่าปรบัในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี ค าถามถดัไปคือค่าใชจ้่ายน า
สายลงดินที่กองทนุตอ้งรบัผิดชอบหลงัแกไ้ขสญัญาจะประมาณเป็นจ านวนเท่าใด และจะมีผลกระทบต่อ Dividend คิดเป็นมลูค่า
หน่วยละประมาณเท่าไร ค าตอบคือ  การยกเลิกสญัญาประกนัรายไดค้่าเช่า ส่งผลใหก้องทนุตอ้งรบัผิดชอบค่ายา้ยสายลงดินส่วน
นี ้ประมาณ 70 ลา้นบาท นบัแต่ปัจจุบนัจนถึงปี 2575 ก็จะเท่ากับ 7 ลา้นต่อปี ซึ่งหากคิดเป็น Dividend ก็คือใช ้7 ลา้น หารดว้ย 
8,000 ลา้นหน่วย ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละที่นอ้ยมาก และขอชีแ้จงใหท้ราบว่า เนื่องจากยังไม่มีการเบิกค่ายา้ยสายลงดิน เพราะฉะนัน้ 
คาดว่าน่าจะยงัไม่มีผลกระทบกบัเงินปันผลในระยะเวลาใกล ้ๆ นี ้ 

คุณเบญจมาฑฐ ์ตัวแทนบริษัทจัดการ แจง้ว่ามีค  าถามจากผูถื้อหน่วยลงทนุถามว่า หนีเ้งินกูต้ามสญัญาจะช าระ
หมดเมื่อใด ค าตอบคือ เฉล่ียประมาณปีละ 1 พันกว่าลา้นบาท และจะสิน้สุดปี 2573 แมม้ีการขยายสัญญาเช่าหลัก แต่สัญญา
เงินกู้ไม่ไดข้ยายระยะเวลาตาม เพราะดว้ยค่าเช่าตามสัญญาเช่าหลักก็เพียงพอที่จะช าระเงินกูใ้ห้ธนาคารกรุงเทพแลว้ และ
หลงัจากปี 2573 ก็จะไม่มีภาระหนีใ้นส่วนนี ้เงินท่ีเหลือก็จะเป็นเงินท่ีจะจ่ายใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้หมดได ้ 

คุณนพวรรณ ตัวแทนบริษัทจัดการ แจง้ว่ามีค าถามจากผูถื้อหน่วยลงทุนถามว่า ค่าใชจ้่ายดแูลรกัษาทรพัยสิ์น 
ในอนาคตมีมลูค่าประมาณเท่าไร ใครเป็นผูร้บัผิดชอบ และจะมีผลกระทบต่อเงินปันผลของกองทนุหรือไม่ มีขอ้ตกลงใดที่ก าหนด
หนา้ที่ในการดแูลรกัษาทรพัยสิ์นของกองทุนใหอ้ยู่ในสภาพที่ดี ขอตอบว่า ในช่วง ณ ปัจจุบนั กองทุนรวมจา้ง TTTBB ใหท้ าหนา้ที่
ดูแลรกัษาทรพัยสิ์น โดยช าระค่าบริการที่ 253.35 บาท ต่อคอรก์ิโลเมตรต่อปี โดยมีอัตราการปรบัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3 ต่อปี ทุกปี  
ซึ่งค่าบริการนีจ้ะรวมทั้งบ ารุงรกัษาเชิงป้องกัน และเชิงปรับปรุง ซึ่ง TTTBB จะตอ้งเป็นผูร้ับผิดชอบค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซม
ทรพัยสิ์น ตลอดระยะเวลาของสญัญาเช่าหลกัที่ไดข้ยายอายอุอกไปในส่วนที่การท าประกนัไม่ไดค้รอบคลมุ  
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คุณเบญจมาฑฐ ์ตัวแทนบริษัทจัดการ แจง้ว่ามีค  าถามจากผูถื้อหน่วยลงทุนถามว่า ทางกองทุนรวมไดไ้ปเจรจา
กับธนาคารกรุงเทพเพื่อลดค่าใชจ้่ายดอกเบีย้หรือไม่ เพื่อประคองเงินปันผล ค าตอบคือ หาก กสทช. อนุมตัิใหเ้ปล่ียนผูส้นบัสนุน
แลว้ เราก็จะไปคยุกบัธนาคารในประเด็นนีต้่อไป เนื่องจากมีปัจจยัใหม่ที่จะใชป้ระกอบการเจรจาได ้ 

คุณนพวรรณ ตัวแทนบริษัทจัดการ  แจง้ว่ามีค าถามจากผูถื้อหน่วยลงทนุถามว่า กรณีที่ถือหน่วยลงทุนจนครบ
สญัญา แลว้กองทนุเลิกกิจการ ผูถื้อหน่วยลงทนุจะไดร้บัเงินตาม NAV หรือไม่ ค าตอบคือ NAV เป็นขอ้มลูตามตวัเลข ถา้ผูถื้อหน่วย
ลงทุนถือจนครบสญัญา กองทุน JASIF เป็นกองทุนที่ไม่มีอายุ เพราะฉะนัน้ หากสญัญาเช่าหมดไปแลว้ ผูจ้ดัการกองทุนก็ตอ้งไป
หาผูเ้ช่ารายอื่นมาเช่าทรพัยสิ์นของกองทนุ ทรพัยสิ์นของกองทนุขณะนีม้ีอาย ุ35 ปี และมีอายกุารใชง้านผ่านไปแลว้ 10 ปี  

คุณนพวรรณ ตัวแทนบริษัทจัดการ แจง้ว่ามีค  าถามจากผูถื้อหน่วยลงทุนถามว่า กองทุนเป็นหนีส้ถาบนัการเงิน
ใด เป็นจ านวนเท่าไร ค าตอบคือ ณ ปัจจบุนักองทนุเป็นหนีธ้นาคารกรุงเทพ ซึ่งเรากูม้าเพื่อที่จะซือ้ทรพัยสิ์นเพิ่มในปี 2562 ปัจจบุนั
มีมลูหนีเ้หลืออยู่ 13,000 ลา้นบาท เราจะตอ้งช าระเงินกูก้ับธนาคารในแต่ละปี โดยในปี 2566 ช าระ 1,150 ลา้นบาท ในปี 2567 
ช าระ 1,300 ลา้นบาท ในปี 2568 ช าระ 1,450 ลา้นบาท ในปี 2569 ช าระ 1,550 ลา้นบาท ในปี 2570 ช าระ 1,700 ลา้นบาท ในปี 
2571 ช าระ 1,900 ลา้นบาท ในปี 2572 ช าระ 2,100 ลา้นบาท และปี 2573 ช าระ 2,200 ลา้นบาท ซึ่ง ณ ปัจจุบัน กองทุนช าระ
ดอกเบีย้ MLR ทกุเดือน ประมาณเดือนละ 70 ลา้นบาท ส่วนการช าระเงินกูจ้ะช าระเป็นรายไตรมาส  

โดยขอ้มลูนีอ้ยู่ที่หนา้ 98 ของเอกสารแนบ 3 ของหนงัสือเชิญประชมุ  

ผู้ถือหน่วยลงทุน สอบถามว่า เรื่อง AIS จะขายทรพัยสิ์นเขา้กองทนุ จะเกิดขึน้ไหม เมื่อไร และตอ้งใชเ้งินซือ้หรือไม่ 
เพิ่มทนุหรือกู ้ผลประโยชนท์ี่ไดร้บักบั JASIF คืออะไร  

คุณนพวรรณ ตัวแทนบริษัทจัดการ เรื่อง AIS จะขายทรพัยสิ์นเขา้กองทุนหรือไม่ ขณะนีจ้ริง ๆ แลว้ก็ยงัไม่ไดม้ี
การพดูคยุกนั เพราะ AIS ยงัไม่ไดเ้ขา้มาเป็นผูส้นบัสนนุของกองทนุ  

ดร. โสรัชย ์ตัวแทน TTTBB อธิบายเพิ่มเติมว่า เรื่องนีบ้ริษัทคงตอบไม่ได ้เพราะเป็นเรื่องของ AIS แต่ในปัจจบุนั 
fiber optic ที่ TTTBB มีอยู่ ณ วนันีย้งัขายใหก้องทนุไม่ถึง 50% ถา้ AIS เขา้มาเป็นผูส้นบัสนนุแลว้จะขายทรพัยสิ์นใหก้องทนุเพิ่มก็
สามารถจะท าได ้แต่ทัง้นีแ้ละทัง้นัน้เป็นการตดัสินใจของ AIS 

ผู้ถือหน่วยลงทุน มาดว้ยตนเอง และรบัมอบฉันทะ แสดงความคิดเห็นว่าในประเด็นแรก วาระที่ก าหนดนัน้ไม่มี
ความสมเหตุสมผล สืบเนื่องจากที่ทางบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบรนด ์จ ากัด (มหาชน) แจง้ว่าธุรกิจมีปัญหา ท าใหไ้ม่สามารถ
ด าเนินกิจการไดด้ีนัน้ วาระท่ีเสนอพิจารณาควรจะเก่ียวกบัการแกปั้ญหาสภาพคล่องนี ้ จะสามารถผ่อนผนัการช าระหนีไ้ดอ้ย่างไร 
เช่น เมื่อขายหุน้ใหก้ับ AIS ไดแ้ลว้ จึงน าเงินมาช าระหนี ้เป็นตน้ เนื่องจากตามข่าว กสทช. ก็จะมีอนุมตัิในเดือนหนา้ หรือเดือน
ตลุาคมนีแ้ลว้  เนื่องจากสภานการณท์ี่เราพิจารณากนัมาทัง้หมดนี ้เราพิจารณาโดยยงัมี JAS เป็นผูส้นบัสนนุ แต่ในอนาคตอนัใกล้
ผูส้นับสนุนรายใหม่ก าลังจะเขา้มา ซึ่งมีศักยภาพมากกว่าเดิม เพราะฉะนั้น การน าสัญญาต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งมาแกไ้ขในขณะนี ้ 
ไม่ถกูตอ้ง  

ประเด็นที่สอง เมื่อสิงหาคม 2562 กองทุนมีการเพิ่ม และเสนอขายหน่วยลงทุนที่ราคา 9 บาท โดย ณ ขณะนีเ้วลา
ผ่านมาเพียง 4 ปี และมีการขอยกเลิกสญัญา โดยแจง้ว่า กิจการของ TTTBB แย่มาก หลงัจากการเพิ่มทนุหลงัปี 2562 แต่เมื่อครัง้
มาขออนุมัติขอเพิ่มทุน แจง้ว่าหากเพิ่มแลว้จะมีโอกาสดีขึน้ แต่ปรากฎว่าผ่านมาไม่ก่ีเดือนก็ขึน้ปี มาแจง้ว่ากิจการแย่ นอกจาก 
เรื่องนัน้ เมื่อครัง้เพิ่มทนุ ทางกองทนุตอ้งไปกูเ้งินจ านวนหมื่นกว่าลา้น ซึ่งการท่ีกองทนุจะยกเลิกสญัญาประกันรายไดค้่าเช่า จะท า
ใหร้ายไดข้องกองทุนลดลง แต่กองทุนยังตอ้งแบกรบัหนีท้ี่เหลืออีก ซึ่งไม่ยุติธรรมส าหรบัผูถื้อหน่วย หากตอ้งการยกเลิกสญัญา
ประกนัรายไดค้่าเช่า ควรตอ้งมีการหกัหนีไ้ปก่อน ไม่ใหผู้ถื้อหน่วยตอ้งมาแบกรบัภาระ เพราะว่าเป็นทรพัยสิ์นท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ 
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ประเด็นที่สาม การขยายสญัญาเช่าหลกัออกไปจนถึงปี 2581 ท าใหเ้กิดรายไดเ้พิ่มขึน้ 30,000 กว่าลา้นบาท ซึ่งเป็น
เรื่องของเม็ดเงินและการนบัอาย ุแต่ถา้ไม่ขยายสญัญาเช่าหลกัออกไป ปรากฎว่าผลตอบแทนต่อปีกองทนุไดม้ากกวา่ ถา้แกส้ญัญา 
กองทุนมีรายได ้15 ปี ปีละ 7,000 กว่าลา้นบาท แต่เงื่อนไขเดิมถึงปี 2575 ที่ไม่ต่อสัญญา กองทุนมีรายได้ ต่อปี ปีละ 9,000  
กว่าลา้นบาท ซึ่งมากกว่า  และเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แลว้ ซึ่งหากคิดเป็นรายไดต้่อปีแลว้รายไดข้องเก่ามากกว่า จึงควรน าเสนอให้ 
ผูถื้อหน่วยเห็นชดั ๆ ว่า จรงิ ๆ แลว้ผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลดลง ตามที่แจง้มาว่าลดลง 30%  

ประเด็นที่ส่ี ตามสัญญาเดิมในปี 2573 หากรายไดถ้ึง 4 หมื่นลา้นบาท จะต่อสัญญาออกไปอีก 10 ปี ขอแสดง
ความเห็นว่า เหตุใดกองทุนจึงไม่ต่อสญัญาใหเ้ป็น 10 ปี เหตุใดจึงต่อเพียง 7 ปี เพราะว่า TTTB จะถูกซือ้โดย AIS ในทางปฏิบัติ
เหมือน AIS มาซือ้ TTTBB แลว้ เงินปันผลก็ไดร้บัไปแลว้ ถา้หากว่าธุรกรรมไม่ส าเร็จ เงินปันผลก็ตอ้งเป็นของ AIS เนื่องจากมีการ
ซือ้โดยพฤตินยัอยู่แลว้ และไปยื่นขออนุญาต กสทช. แลว้ เพราะฉะนัน้ เมื่อเป็นที่รูก้ันว่า ทาง AIS จะเขา้มาเป็นผูส้นับสนุนใหม่ 
ฉะนัน้ฐานลกูคา้เดิมของ TTTBB กับฐานลกูคา้ของ AIS รวมกันก็จะตอ้งมากขึน้ ศกัยภาพก็ตอ้งมากขึน้ เมื่อรวมรายไดก้็ตอ้งมาก
ขึน้ ปัจจุบนั presentation ที่แสดงอยู่ขา้งบน แสดงว่า TTTBB มีรายไดส่้วนนีป้ระมาณ 2 หมื่นลา้นบาท ต่อปี หากรวม AIS เขา้ไป
ดว้ยก็ 3 หมื่นกว่าลา้นบาท ต่อไปไม่นานก็เป็น 4 หมื่นลา้นบาทได ้ เมื่อรวมกันแลว้ ส่วนแบ่งการตลาดก็ตอ้งเพิ่มขึน้ เนื่องจาก 
ผูใ้หบ้รกิารนอ้ยรายลง รายไดเ้ราถึงอยู่แลว้ 4 หมื่นลา้นบาท ดงันัน้เราควรตอ้งต่ออายสุญัญาใหถ้ึงปี 2585 เป็นขัน้ต ่า ไม่ใช่ปี 2581 
ไม่เช่นนัน้ ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ควรอนุมตัิ และยิ่งใน presentation ก็บอกว่า TTTBB มีอยู่ 2 หมื่นลา้นบาท ถา้ใหเ้งื่อนไขว่า ส่ีหมื่น
ลา้นบาท โอกาสในการที่จะไดต้่อสญัญาจึงแทบเป็นไปไม่ได ้แต่ถา้จะใหเ้ป็นไปไดค้ือตอ้งรวมกับ AIS โดยผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้จง้
ว่าไดม้ีการโทรศัพทไ์ปสอบถามคุณเบญจมาฑฐ์ ว่าสามารถรวมรายไดข้อง AIS เป็นฐานรายไดไ้ดห้รือไม่ และไดร้บัค าตอบว่า 
ไม่สามารถรวมได ้ใหน้บัเฉพาะรายไดข้อง TTTBB เดิม ผูถื้อหน่วยลงทุนแสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า อีก 2 เดือนตอ้งมีการคุยเรื่อง
ผูส้นบัสนนุใหม่ เนื่องจากจะมีการรวมตวักนัของหน่วยธุรกิจนี ้การท าการตลาด การท าโฆษณา การขายต่าง ๆ ก็รวมกนัเป็นหน่วย
ธุรกิจเดียวกนัอยู่แลว้  

ผู้ถือหน่วยลงทุน มาดว้ยตวัเอง แสดงความเห็นว่าทาง TTTBB ท าการ  “แต่งตวั” บรษิัทตนเองเพื่อที่จะขายใหท้าง 
AIS แต่หากมีการลดค่าเช่าลงไป ก็ควรตอ้งลดค่าบ ารุงรกัษาลงไปดว้ยเพื่อจะให้สอดคลอ้งกัน อีกอย่างนึงต่อสัญญาปี 2575  
จากคนละ 430 กว่าบาทเหลือ 402 บาทผมว่านอ้ยเกินไปน่าจะได ้410 บาทเพิ่มอีก 8 บาทเพื่อจะไดถ้วัใหผู้ร้บัผลประโยชนไ์ดม้าก
ขึน้ นอกจากนั้น เมื่อครัง้เพิ่มทุนจดทะเบียนของกองทุน หากธนาคารกรุงเทพไม่ใหกู้ ้การลงทุนในทรพัยสิ์นเสน้ใยแกว้น าแสง
เพิ่มเติมครัง้ที่ 2 ของกองทนุคงไม่เกิดขึน้ เพราะฉะนัน้ธนาคารกรุงเทพตอ้งมารบัผิดชอบดว้ย เช่น การลดดอกเบีย้ลงอย่างนอ้ย 1% 
หากรายไดข้องกองทุนลดลงไป 30% รายไดข้องธนาคารกรุงเทพตอ้งลดลงไป 1% เพื่อจะไดส้มดุลกัน ปัจจุบนั หน่วยลงทุนของ
กองทนุถกูถือโดยผูถื้อหน่วยลงทนุรายย่อยจ านวนมาก การมาขอลดค่าเช่าลงไม่รบัผิดชอบอะไรเลย กระทบผูถื้อหน่วยลงทนุ 

ผู้ถือหน่วยลงทุน แสดงความเห็นว่า ณ ขณะนี ้ตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นตลาดลกัทรพัยไ์ปแลว้ เพราะว่านกัลงทนุราย
ย่อยโดนล้วงกระเป๋าไปหมดเลย ภายหลังจากวันที่  18 ตุลาคม [2565] มีการตั้งกลุ่ม JASIF โดยขณะนี ้มีสมาชิก 813 คน  
เพื่อพูดคุยถือปัญหาต่าง ๆ ผูถื้อหน่วยลงทุนแสดงความเห็นต่อว่ามีผูท้ี่ถือหุน้ JAS อันดับ 10 อยู่คนนึงใหก้ารสนบัสนุนธุรกรรม 
นีม้าก เนื่องจากรอเงินปันผล เมื่อ JAS ขาย TTTBB ไดจ้ะมีการปันผลใน JAS ตอนนีเ้ขาเก็ง JAS ตอ้งจ่ายเงินปันผล 2.50 บาท  

เมื่อครัง้เพิ่มทุนกองทุน บริษัทหลักทรพัยแ์จง้ว่าหน่วยลงทุนจะไปถึง 12.80 บาท แต่ผ่านมาสามปีเหลือ 6 บาท 
ขอใหช้ีแ้จงดว้ยว่าหากธุรกิจไปดว้ยดีจะมีการคืนประโยชนใ์หผู้ถื้อหน่วยลงทนุหรือไม่  

ผู้ถือหน่วยลงทุน แสดงความเห็นว่า วนันีท้างกองทุนมาพูดในเรื่องดา้นประโยชนข์องกองทุนดา้นเดียวแต่ไม่ได้ 
พูดน าเสนอประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนเลยว่าจะใหอ้ะไรบา้ง ถา้นบัจากปี 2565 ที่เพิ่มทุนครัง้ที่ 2 หน่วยลงทุนมีมลูค่า 9 บาท 
ต่อหน่วย ผูถื้อหน่วยไดร้บัเงินปันผลจากวันนั้นจนถึงวนันีป้ระมาณหน่วยละ  3-4 บาท และถา้มีการต่ออายุสัญญาไปถึงปี 2581  



 
 24  
 

 

จะไดค้ืนอีกประมาณ 10.2 บาทตามตาราง ถา้รวมเงินปันผลแลว้จะไดป้ระมาณ 13.40 บาท หากถือหน่วยลงทุนตัง้แต่ปี 2562 
ตัง้แต่มลูค่า 9 บาทต่อหน่วย ถึงปี 2581 ได ้13.40 บาทต่อหน่วย ก็ยงัไม่คุม้ เพราะว่า ณ วนันีห้น่วยลงทนุมีมลูค่าหน่วยละ 9 บาท
ต่อหน่วย หน่วยลงทุนลงไป 6 บาท 7 บาท ขาดทุนไป 2-3 บาท ฉะนั้นถา้ถือไปอีก 19 ปีไดห้ักจากที่ขาดทุน แลว้จะได ้12 บาท 
ไม่คุม้ ระหว่างที่หน่วยลงทนุหมดอาย ุไม่ไดต้่อก็ไม่รูจ้ะเหลือเท่าไหร ่อาจจะ 3 บาทหรือ 2 บาท 1 บาท หรือเป็นศนูยก์็ได ้ผูถื้อหน่วย
ลงทุนเสนอว่า เหตุใดกองทุนจึงไม่ขอลด 25% (จากที่เสนอ 30%) อย่างนอ้ย ๆ เป็นการเยียวยาผูถื้อหน่วยลงทุนประมาณ 5%  
ขอสอบถามว่าจะมีมาตรการอะไรเยียวยาผูถื้อหน่วยลงทนุ  

ผูถื้อหน่วยลงทุนแสดงความเห็นเพิ่มเติมว่าเหตุใดจึงไม่การขายทรพัยสิ์นเขา้กองทุนเพิ่มเติมเพราะมีการเดินสาย
ทรพัยสิ์นเสน้ใยแกว้น าแสงเพิ่มทุกปี น่าจะขายทรพัยสิ์นเขา้กองทุนโดยมีราคา discount ที่จะสามารถช่วยผูถื้อหน่วยลงทุนใหม้ี
ตน้ทุนที่ลดลงได ้และเป็นการแกปั้ญหาของบริษัทดว้ย ในระยะยาว หาก AIS เขา้มาเป็นผูส้นบัสนุน อาจพิจารณาน าเสาขายเขา้
กองทนุดว้ย (ไม่ใช่เพียงทรพัยสิ์นเสน้ใยแกว้น าแสงเพียงอย่างเดียว) เพื่อที่จะไดม้ีทรพัยสิ์นท่ีหลากหลายขึน้ มั่นคงขึน้ เพื่อที่จะเป็น
การช่วยเหลือผูถื้อหน่วยลงทนุได ้TTTBB สามารถขายลดราคาให ้AIS ไดไ้หม หรือน าเงินส่วนท่ีไดม้ามาเยียวยาตรงนีไ้ดห้รือไม่ 

ผู้ถือหน่วยลงทุน เสนอความเห็น ประการแรกหากขอเป็นการปรบัลดอตัราค่าเช่าส่วนที่เป็นประกันรายได ้เดิมที 
ที่เช่าอยู่ 802 บาทต่อคอรก์ิโลเมตร ใหก้ลบัมาเป็น 454.91 ต่อคอรก์ิโลเมตร ประการที่ที่สอง เรื่องการคา้งช าระ หากตัง้พกัค่าเช่า
คา้งช าระส่วน 200 กว่าลา้นบาท ไปเรื่อย ๆ จนกว่า TTTBB จะขายใหก้ับ AWN เพราะดูเหมือน AWN ตอ้งการ TTTBB เพื่อจะ
ขยายจ านวนลกูคา้  

คุณสุพจน ์ตัวแทน TTTBB อธิบายเสรมิเรื่องสญัญาใหบ้รกิารและดแูลรกัษาทรพัยสิ์น ทางกองทนุไดม้ีการคยุกับ
ทาง TTTBB เพิ่มเติม เพื่อให้ TTTBB ไดเ้ข้าไปร่วมรับผิดชอบในค่าใชจ้่ายในการเอาสายลงดินในส่วนที่เกินกว่า 50 ลา้นบาท  
ซึ่ง TTTBB ก็ยินดีที่จะเขา้ไป  โดยตามสญัญาเดิม TTTBB ไม่ตอ้งรบัผิดชอบเพราะเป็นหนา้ที่ของกองทนุ แต่ในเรื่องการบ ารุงรกัษา 
ทาง TTTBB จะรบัไปพิจารณาว่าจะสามารถปรบัลดใหไ้ดส้ดัส่วนกบัรายไดท้ี่ลดลงหรือไม่ คณุสพุจนไ์ดก้ล่าวขอขอบคณุผูถื้อหน่วย
ลงทนุท่ีใหค้  าแนะน าทางออกเพิ่มเติม รวมถึงการปรบัลดค่าเช่า ถา้เกิดกรณี worst case หากที่ประชมุผูถื้อหน่วยไม่อนมุตัิในครัง้นี ้ 

ผู้ดาํเนินการประชุม เชิญใหท้ี่ปรกึษาทางการเงินตอบค าถาม ก่อนจะเขา้สู่ช่วงเวลาลงคะแนนเสียง   

ที่ปรึกษาทางการเงินกองทุน แจง้ว่าจะตอบสองค าถามจากผูถื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกันเนื่องจากเป็นค าถามที่
ต่อเนื่องกัน ค าถามที่ 1 คืออัตราส่วนลดปัจจุบันเท่าไหร่ และอัตราที่ผูจ้ัดการกองทุนให ้4%-5% เหมาะสมอย่างไร ค าถามที่ 2 
มลูค่ายุติธรรมของ JASIF ควรเป็นเท่าไหร่หลงัจากแกไ้ขสญัญา ในส่วนของอตัราส่วนลดที่ผูจ้ดัการกองทุนให ้4%-5% เหมาะสม
หรือไม่  

ที่ปรึกษาทางการเงินอธิบายว่า จากการค านวณอัตราส่วนลด 4% หรือ 5% จาก fluctuation ของหุ้น ซึ่งไม่ได้
ค  านวณจาก JASIF อย่างเดียว แต่ค านวณจาก DIF และจาก JAS ดว้ย ถือว่าเป็น industry ที่อยู่ในกองที่ใกลเ้คียงกัน เพื่อไม่ให้
เกิดความเหล่ือมล า้กันมากเกินไป ช่วงระยะเวลาที่ใชค้  านวณคือ อตัราส่วนประมาณ 3 ปี ซึ่งเป็น cycle ที่เหมาะสมที่สดุ ถา้ 5 ปี 
หรือ 10 ปี จะยาวเกินไป ปีเดียวก็จะสัน้เกินไป ที่ปรกึษาทางการเงินมองว่า วนันีก้ารค านวณอตัราส่วนลดตอ้งใช ้ industry เขา้มา
ผสมใชร้ะยะเวลา 3 ปี อตัราส่วนลดที่ 4.75% ก็เป็นอตัราที่เหมาะสมที่สดุ ส่วนมลูค่ายตุิธรรมเท่าไหรจ่ึงจะเหมาะสม เป็นค าถามที่
ตอบยากเนื่องจากมลูค่ายตุิธรรมของแตล่ะคนไม่เท่ากนั เราตอบไม่ไดว้่าวนันีร้าคาหุน้ของ JASIF อยู่ที่ 6.85 ถา้เราค านวณว่าอตัรา
จดัการใหม่ที่เราจะแกไ้ขคือสิน้สดุปี 2581 อตัรา IRR ของเราจะอยู่ที่ 4.68% ถา้พดูง่าย ๆ คือถา้วนันีเ้ราซือ้หน่วยที่ 6.85 บาทเราจะ
ไดผ้ลตอบแทนรอ้ยละ 4.68 ต่อปีไปจนถึงปี 2581 ปีสดุทา้ยเราจะไดเ้งินตน้คืนท่ี 6.85 บาท นี่คือ IRR ปัจจบุนั ซึ่งเปรียบเทียบ IRR 
กบัสญัญาเดิมมนัค่อนขา้งนอ้ยกว่ามาก เนื่องจากสญัญาเดิมจะหมดอายทุี่ปี 2575 ต่อใหม้ีสญัญาประกนัรายไดเ้ท่านีเ้ราซือ้หน่วย
ที่ 6.85 บาท ถ้ามองจากสัญญาเก่าถา้วันนีเ้ราซือ้หน่วยลงทุนของ JASIF ที่หน่วย 6.85 บาท สัญญาเดิมต่อให้รวมกับสัญญา
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ประกนัรายได ้IRR จะอยู่ที่ 0.38% เท่านัน้ เราจะไดเ้งินตอบแทน 38 สตางคต์่อปีและปีสดุทา้ยคือปี 2575 เราจะไดเ้งินตน้คืน 6.85 
บาท ถา้มองในภาพรวมที่ค  านวณ IRR ณ วนันีก้บัสญัญาใหม่มนัจะไดผ้ลตอบแทนสงูกว่าเนื่องจากระยะเวลามนัเพิ่มขึน้  

ผู้ถือหน่วยลงทุน แสดงความเห็นว่าผูถื้อหน่วยลงทุนส่วนใหญ่ซือ้หน่วยลงทุน ณ ขณะราคา 10 กว่าบาทไม่ใช่ 
6.85 บาท  

คุณนพวรรณ ตัวแทนบริษัทจัดการ แจง้ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนทราบถึงระเบียบในการลงมติและเงื่อนไข
อื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการลงมติวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชมุผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี ้ผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีส่วนไดเ้สียพิเศษกับ
ธุรกรรมขา้งตน้ รวมถึงกองทนุรวมอื่นที่อยู่ภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจดัการจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการขออนมุตัิเรื่อง
ดงักล่าว เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศของส านกังาน กลต. ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีสิทธิไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระนี ้ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นวนัก าหนดรายชื่อของผูท้ี่ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมหรือว่า record date คือ JAS ซึ่งมีสัดส่วนการ 
ถือหน่วยลงทนุ 1,520 ลา้นหน่วยหรือคิดเป็นประมาณ 19%  

ผูด้  าเนินการประชมุแจง้ว่าใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิเรื่องดงักล่าวของวาระท่ี 1 หากผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีประสงคจ์ะ
คัดคา้นหรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึน้เพื่อให้เจา้หนา้ที่ของบริษัทจัดการไปเก็บบัตรลงคะแนน ผู้ด  าเนินการประชุมกล่าวเชิญ  
ผูด้แูลผลประโยชนก์องทนุจากธนาคารกสิกรและตวัแทนของผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมาเป็นพยานมาเป็นพยานในการนบัคะแนนดว้ย 

ผู้ถือหน่วยลงทุน แสดงความเห็นว่าผู้ถือหน่วยลงทุนบางท่านอาจออกไปจากห้องประชุม โดยไม่ไดน้ าบัตร
ลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย ไปยื่น จึงน่าจะเอาบตัรที่เป็นผลโหวตมาอนมุตัิ 3 ใน 4 ออกมานบัถึงจะถกูตอ้ง 

ผู้ดาํเนินการประชุม  อธิบายว่าที่ประชมุมีการตกลงมาตัง้แต่ตน้แลว้ถึงวิธีการนบัคะแนน โดยจะใหท้างเจา้หนา้ที่
ที่จดัประชุมไปตรวจสอบบริเวณพืน้ที่รอบขา้ง เพื่อใหม้ั่นใจว่าผูถื้อหน่วยไดล้งคะแนนเสียงแลว้จริงๆ  โดยผูด้  าเนินการประชุมได้
กล่าวย า้อีกครัง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุท่ีประสงคจ์ะคดัคา้นหรืองดออกเสียงน าบตัรลงคะแนนมามอบใหก้บัเจา้หนา้ที่ 

ผู้ดําเนินการประชุม แจ้งว่าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ลงคะแนนเสียงแต่ไม่ไดม้ีการลงชื่อก ากับมาที่ลงชื่อในบัตร
ลงคะแนนท่ีโต๊ะนบัคะแนน มิฉะนัน้บตัรลงคะแนนดงักล่าวจะถกูนบัเป็นบตัรเสีย ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการลงคะแนนที่ไดแ้จง้ต่อที่
ประชมุแลว้ในเบือ้งตน้   

ผู้ถือหน่วยลงทุน เสนอแนะใหผู้ด้  าเนินการประชมุแจง้ชื่อผูถื้อหน่วยที่ไม่ไดล้งชื่อก ากบัในบตัรลงคะแนนใหท้ราบ  

ผู้ดาํเนินการประชุม  แจง้ชื่อผูถื้อหน่วยที่ไม่ไดล้งชื่อก ากบัในบตัรลงคะแนน 

ผู้ถือหน่วยลงทุน กล่าวสอบถามว่า หากบตัรลงคะแนนท่ีไม่ไดล้งนาม จะถูกนบัเป็นอะไร เพราะตามหลกัถา้ไม่มี
ชื่อก็ไม่สามารถนับเป็นลงคะแนนเสียงเห็นดว้ยไดอ้ยู่แลว้ สามารถน าคะแนนไปหกัออกเป็นเรื่องปกติ จึงไม่จ าเป็นตอ้งประกาศ
เรียก 

ผู้ดาํเนินการประชุม แจง้ว่า หากบตัรลงคะแนนท่ีไม่ไดล้งนาม จะถกูนบัว่าเป็นบตัรเสีย 

ผู้ถือหน่วยลงทุน แสดงความเห็นว่าหากเป็นบตัรเสีย ก็จะไม่สามารถนบัเป็นลงคะแนนเสียงเห็นดว้ยอยู่แลว้ เหตุ
ใดจึงตอ้งประกาศเรียก 

ตัวแทนบริษัทจัดการ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่าบตัรท่ีประกาศ คือบตัรที่ลงคะแนนไม่เห็นดว้ยแลว้ไม่ไดล้งนาม ถา้หากไม่
เห็นดว้ยแลว้ไม่ไดล้งนาม จะถูกนบัเป็นบตัรเสีย อาจจะท าใหเ้จตนารมณข์องผูถื้อหน่วยผิดไป แต่ตอนนบัคะแนนจริงบตัรเสียคือ
บตัรที่ไม่เห็นดว้ยอยู่แลว้ แต่ที่ประกาศไปเพื่อยืนยนัเจตนารมณอ์ีกทีตอนท่ีแสดงผล เพื่อท าความเขา้ใจใหต้รงกนั 
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คุณนพวรรณ ตัวแทนบริษัทจัดการ  สรุปผลการลงคะแนนดงัต่อไปนี ้

มีผูถื้อหน่วยลงทุนเห็นชอบ 2,487,725,184 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 96.21 ไม่เห็นดว้ย 93,254,343 เสียง คิดเป็นรอ้ย
ละ 3.6067 งดออกเสียง 1,260,944 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0487 บตัรเสีย 3,341,827 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.1292 รวมทัง้หมดมี 
ผูถื้อหน่วย 974 ราย จ านวนเสียงทัง้หมด 2,585,582,298 เสียง ดังนั้น เนื่องจากที่ประชุมมีมติเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยทัง้หมดที่ผูถื้อหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงจึงถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมตัิวาระ 1 นี ้
ล าดบัถดัไป เป็นวาระท่ี 2 เรื่องอื่นๆ (ถา้มี) มีผูถื้อหน่วยท่านใดมีขอ้เสนอในวาระนีห้รือไม่ 

ผู้ถือหน่วยลงทุน แสดงความเห็นว่าขอเสนอเปล่ียนผูจ้ดัการกองทุน บริษัทจดัการไม่ดูแลรกัษาผลประโยชนผ์ูถื้อ
หน่วยลงทนุ 

คุณพรชลิต ตัวแทนบริษัทจัดการ ทางบรษิัทจดัการไดพ้ิจารณาส่ิงที่มีประโยชนก์บักองทนุแลว้ เช่นพิจารณาการ
จ่ายเงินของ JAS ซึ่งประเมินว่าน่าจะจ่ายได ้หรือขอ้เสนอเมื่อปีที่แลว้ เขาใหส้ญัญาแค่ 5 ปี 11 เดือน ครัง้นี ้TTTBB ใหม้า 6 ปี 11 
เดือน เงินที่กองไดม้าประมาณ 7 พนักว่าลา้น การที่เราขอสญัญาเพิ่มอีก 1 ปี และหนา้ที่ของบริษัทจดัการหลงัจากนีค้ือตอ้งไปหา
ผลประโยชนใ์นเชิงของเงินกู ้หลังจากเปล่ียนผูส้นับสนุน กสทช. อนุมัติเงินกู ้ตอ้งไปคุยกับธนาคารกรุงเทพ ลองไปดูว่าเราจะ
สามารถท าอะไรไดบ้า้ง ในเชิงของเงินกูท้ี่เรามีอยู่ 

ผู้ถือหน่วยลงทุน แสดงความเห็นว่ากองทุนเสียค่าเช่าในส่วนที่ประกันรายไดไ้ป 20% แมท้าง TTTBB จะยกเลิก
การบริการหาผู้เช่าให้  แต่ทางกองทุนมีหน้าที่ตอ้งหาผู้เช่าต่อไป เนื่องจากเราตอ้งไม่ปล่อยให้ทรพัยสิ์นสูญเปล่า เช่น อาจจะ
พิจารณาน าออกใหเ้ช่าในอตัราค่าเชา่ที่ต  ่ากวา่อตัราเช่าหลกั เช่น หากอตัราค่าเช่าตามสญัญาเชา่หลกัเท่ากบั 400 กว่าบาทต่อคอร์
กิโลเมตร หากลดค่าเช่าครึง่หน่ึงของสญัญาเช่าหลกั กองทนุก็จะยงัมีรายได ้20%   

คุณพรชลิตกล่าวขอบคุณ ผูเ้ก่ียวขอ้ง และผูถื้อหน่วยลงทุนที่เขา้ร่วมประชมุและปิดการประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน บรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ตจสัมิน ครัง้ที่ 1/2566 เมื่อเวลา 17.45 น. 
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